
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  6  ประจ าปี  2563 

วันอังคาร ที่  18  สิงหาคม  2563  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ผู้มาประชุม 
1.  นายเสนีย ์  เอกบุตร   ต าแหน่ง  ประธานสภา อบจ.กส.  
2.  นางจารุวรรณ พันเดช   ต าแหน่ง  รองประธานสภา อบจ.กส. 
3.  นายวิรัตน์               ภูตอ้งใจ                     ต าแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.                   
4.  นายเกรียงศักดิ์   พันโกฏิ     ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ์ เขต 2 
5.  นางเนาวรัตน์   คูสกุลรัตน์  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ์ เขต 3 
6.  นางจารุณี    พิมพะนิตย์   ณ นครพนม  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.เมืองกาฬสินธุ์  เขต 4 
7.  นายวรากรณ ์          ภูอาภรณ ์  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 3 
8.  นายบุญส่ง  โชติไสว   ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ์  เขต 2      
9.  นายสุรพงษ์   พลซื่อ   ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ์  เขต 3         
10.  นายประสิทธิ์     อาจบรรจง  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
11.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย์  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 2 
12.  นายอนันต์  อรรคเศรษฐัง  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
13.  นายอรรถพงษ์ โนนทนวงษ์  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ห้วยเม็ก  เขต 1 
14.  นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา   ต าแหน่ง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
15.  นายพูนศักดิ์   โพธิ์แท่น   ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ์ 
16.  นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ท่าคันโท    
17.  นายราเมศร์  เลิศล  า   ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
18.  ด.ต.นิคม  ประดับการ  ต าแหน่ง   ส.อบจ. อ. ค าม่วง      
19.  นายอนันต์  จิตพันธ์   ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.นามน 
20.  นางสุชาดา  แต่งประกอบ  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ร่องค า  
21.  ด.ต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร ์  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.นาคู        
22.  นายอุทัย  แก้วกล้า   ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ฆ้องชัย 
23.  นางวิสาขา     ภารประดิษฐ์  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน  

 
ผู้ลาประชุม 
1.  นายสันติ  ภูลายขาว  ต าแหน่ง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
2.  นางกชพร  อุดมเดชาเวทย์              ต าแหน่ง   ส.อบจ.  อ.ห้วยผึ ง                                                                                                                            
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  นายประยงค์  โมคภา   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.  นายสมรรถชัย ศิริกุล   ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
4.  นางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ   ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
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5.  นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล   ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นายอนันต์    พิมพะสาลี    ต าแหน่ง  ปลัด อบจ.กส. 
7.  นายจักรี  แสงสุริยินทร์  ต าแหน่ง  รองปลัด อบจ.กส. 
8.  นางทุเรียน    ศรีสงคราม   ต าแหน่ง  ผอ.กองคลัง 
9.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง 
10.  นายบุญส่ง  ถินจ าลอง  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
11.  นางอมร    ปัญญาแก้ว  ต าแหน่ง  ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12.  นายสุนันท ์  โคตะวินนท์  ต าแหน่ง  ผอ.กองกิจการสภา อบจ. 
13.  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ต าแหน่ง  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
14.  นางภัลลิกา  ดลรักษ์   ต าแหน่ง  ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
15.  นายสวุิทย์  กุสุมพงษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
16.  นายบุญกว้าง เนตรเสนา  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17.  นางระเบียบ  จิตราษฎร์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
18.  นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
19.  นายทนงสิทธิ ์ ภูทะวัง   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
20.  นางวนิดา  อ าภรณ์   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
21. นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
22.  นางสาคร  แวงวรรณ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
23.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
24.  นางล าดวน  พรเรืองวงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
25.  ดร.สังเวียน  วระไวย์   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
26.  นายสวรรค์  เตชะสี   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
27.  นางนันทิชา        มองเพชร   ต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ) 
28.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
29.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
30.  นายณรงวิทย์ ส าราญสม  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
31.  นางอุบลรัตน์       ศรีละพัฒน์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
32.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
33.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
34.  น.ส.วนิดา    พันโกฏิ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
35.  น.ส.สชุานันท์ อ่ิมประเสริฐ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
36.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางน้อย   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
37.  นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง   ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
38.  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ สารปรัง   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
39.  นายพชรพงศ์ คุ้มจาบ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
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เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขณะนี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ มาครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญ           
ท่านเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ขึ นสู่
บัลลังก์และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ  ขอกราบเรียนเชิญค่ะ   

 
ประธานสภาฯ         เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มาครบองค์  
    ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    กาฬสินธุ์  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั งที่  6 ประจ าปี  2563  ณ  บัดนี   
 
ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มีนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
    สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั งที่  5   ประจ าปี  2563   
    เมื่อวันอังคาร ที่  11  สิงหาคม  2563 

และได้น ารายงานการประชุมสภาฯ ที่สภายังไม่ได้รับรองลงไว้ในเว็บไซต์ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นการล่วงหน้าแล้ว   
เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุม  

    -  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 
นายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมวรากรณ์  ภูอาภรณ์  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอยางตลาด ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั งที่  5  ประจ าปี  2563  เมื่อวัน
อังคาร ที่  11 สิงหาคม  2563  คณะกรรมการได้มาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการ
ประชุมเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  ได้จัดเตรียมรายงานการประชุมให้ท่าน
สมาชิกได้มีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ก่อนที่จะมีการประชุมสภาใน
วันนี  และเพ่ือให้สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา  ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่าน คงได้ตรวจดูแล้ว ส่วนการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมก็สามารถ
ท าได้ตามมติจากท่ีประชุมสภาขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ                  
 ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ครั้งที่  5   ประจ าปี  2563   
    เมื่อวันอังคาร ที่  11  สิงหาคม  2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (วาระท่ี 1)  
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    -  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ 
    -  เชิญท่านนายกครับ 
 
นายประยงค์  โมคภา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ผมรอง
ประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตอ่าน
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 แทนนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อโปรดอนุญาตครับ  

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญครับ  
 
นายประยงค์  โมคภา ครับบัดนี ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงขอชี แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี  

 
1. สถานะการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี  

1.1.1  เงินฝากธนาคาร       จ านวน  413,951,180.43  บาท 
1.1.2  เงินสะสม       จ านวน  261,404,491.46 บาท 
1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน 101,343,180.66  บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 7 โครงการ                                         
        รวม 1,975,582.90  บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  จ านวน 78 โครงการ รวม 12,588,009.15 บาท 
1.2  เงินกู้คงค้าง      จ านวน  95,483,295.80  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2563  ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563   
(1) รายรับจริง จ านวน 847,276,069.89 บาท  ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร     จ านวน  22,321,704.32  บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  1,111,510.65  บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน  3,930,485.58  บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน  0.00  บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน  973,726.00  บาท 
     หมวดรายได้จากทุน      จ านวน  1,740.00  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  264,434,403.34  บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน  554,502,500.00  บาท 
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(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ได้ระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  54,208,100.00  บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  671,065,693.90  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง       จ านวน  20,464,213.29  บาท 
งบบุคลากร       จ านวน  261,518,737.30  บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน  265,415,808.67  บาท 
งบลงทุน       จ านวน  111,182,754.64  บาท 
งบรายจ่ายอื่น       จ านวน  0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน       จ านวน  12,484,180.00 บาท 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  40,088,513.38  บาท 
(5)  รายจ่ายที่จ่ายเงินสะสม จ านวน 55,103,462.00  บาท 
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00 บาท 

 
ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
 รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 25,693,758.46 22,112,881.00 29,560,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,614,979.47 4,244,759.00 1,220,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,224,424.48 5,262,000.00 4,040,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,086,738.86 2,300,000.00 1,410,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 10,825.00 200,000.00 5,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 35,630,726.27 34,119,640.00 36,235,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 356,856,319.25 358,091,500.00 356,486,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

356,856,319.25 358,091,500.00 356,486,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 523,587,569.00 677,788,860.00 617,279,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

523,587,569.00 677,788,860.00 617,279,000.00 

รวม 916,074,614.52 1,070,000,000.00 1,010,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 35,558,660.28 95,855,680.00 74,956,410.00 
งบบุคลากร 305,470,188.40 358,586,650.00 340,612,950.00 
งบด าเนินงาน 258,220,749.62 380,925,110.00 401,858,140.00 
งบลงทุน 174,899,640.00 229,432,560.00 188,872,500.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 400,000.00 
งบเงินอุดหนุน 9,143,689.17 5,200,000.00 3,300,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 783,292,927.47 1,070,000,000.00 1,010,000,000.00 

รวม 783,292,927.47 1,070,000,000.00 1,010,000,000.00 
 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
   

เพ่ือโปรดพิจารณาครับ  
 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกฯ  ได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือให้สภาพิจารณาให้  
    ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นั น   
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    ขอเชิญครับ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 140,437,320 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 326,088,050 
แผนงานสาธารณสุข 225,797,500 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,050,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,338,100 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,600,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 223,745,620 
แผนงานการเกษตร 3,987,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 74,956,410 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 1,010,000,000 
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เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
จะพิจารณาเป็น  3 วาระ ตามข้อ 45 วาระท่ี 1 รับหลักการ วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
วาระท่ี 3 ลงมติ การพิจารณาวาระท่ี 2 ให้รับค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระ
ที่ 1 รับหลักการข้อ 47 ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนี 
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการได้ ตามข้อ 48 ในกรณีสภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เลือกคณะกรรมการหาข้อยุติ รายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ สภาน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง
และสามตามล าดับ ตามข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา โดยละเอียดและสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย (จากวันไหน-วันไหน/เวลาใด) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั นให้คณะกรรมการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 
24 ชม. นับแต่สภามีมติรับหลักการ(ข้อ 45 วรรคสาม)  ข้อ  49  นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกรับรอง ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติร่างเดิม ร่างที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่าง  ๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั น  ข้อ 51  วาระท่ี 2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สองให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อ เฉพาะเรื่องที่มีการแปรญัตตินั น  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติเป็นอย่างอ่ืน ข้อ 52  วาระท่ี
3  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามี
เหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ซึ่งส าหรับวันนี จะเป็นการพิจารณาวาระท่ี 1 ค่ะ ขอเรียน
เชิญท่านประธานค่ะ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1  ชั นรับหลักการ           
นะครับ โดยให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ 

    -  เชิญสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
เชิญท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองครับ ท่านประธานครับ จริง ๆ แล้วตาม
ข้อกฎหมายของเรา ต้องน าเข้าสภาตั งแต่วันที่ 15 ผมเข้าใจได้ท่านประธานสภา  
ก็แจ้งกับท่านสมาชิกและก็มอบเอกสารให้แล้ว ถามว่าผมทักท้วงนิด ๆ เพ่ืออะไร 
ท่านประธานปีต่อไปไม่อยากให้ท าอย่างนี  ท่านประธานอย่างน้อย ๆ ให้เพ่ือน
สมาชิกสภาได้อภิปรายได้อภิปรายวาระท่ี 1 ด้วย นะครับท่านประธาน ท่าน
ประธานครับ ว่าในปีงบประมาณ 1,010 ล้าน เพิ่มขึ นทุกปี ก็ดีครับ แต่ว่าความดี
ของผมยังมีความเป็นห่วงยังมีความไม่สบายใจในสภาพอย่างนี  ในสภาวะอย่างนี 
เงินงบประมาณจะมาตามนัดไหมครับ จะมาตามนัดหรือไม่อย่างไร อย่างน้อย ๆ 
เหมือนคนในประเทศจะมีความยุติธรรม เริ่มจากต ารวจ อัยการและศาลของเราก็
มีกระบวนการพัฒนามีกองพัสดุ กองช่าง และกองคลัง ท าหน้าที่ด้วยการพัฒนา 
ถ้า 3 กองนี  มีความสะดุดด าเนินต่อไปไม่ได้ ติดขัดเรื่องของการท างานไปต่อไม่ได้
ท่านประธาน เหมือนการใช้งบประมาณในครั งนี ต่อไปอย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีการ
เตรียมและการขับเคลื่อน ในสภาพที่ผมได้เรียนท่านประธานสภาไปแล้ว ท่าน
ประธานครับ ในพันกว่าล้านนี มีอะไรบ้างครับตอบแทนพิเศษหรือโบนัสก็เจ็ดล้าน
ปกติครับ ต่อมาครับอบรมสัมมนาศึกษาดูงานผมไม่มั่นใจว่ารัฐบาลเขาจะว่า
อย่างไร เพราะว่าเห็นงบประมาณประจ าปีเห็นอบรมสัมมนา รัฐบาลเขาจะปรับลง
แต่ก็ไม่เป็นไรครับ หกล้านเจ็ดแสนท่านประธาน ต่อมาครับท่านประธานครับ 
เลือกตั งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น 41 ล้าน ท่านประธานครับตามที่ผมได้ฟัง
ข่าว ติดตามข่าวบ้านเมืองมา ท่านรัฐมนตรีนิพนธ์ ท่านบอกว่าเดือนตุลาคมเราจะ
ได้ทราบกันแล้วว่าการเลือกตั งท้องถิ่นนั นจะเป็นประเภทใด จะเป็น อบต. อบจ. 
จะเป็นเทศบาล จะเป็น กทม. หรือพัทยา ต้องมาลุ้นกันนะครับท่านประธาน ท่าน
ประธานครับผมยังลุ้นมากว่านั นอีกหรือเราจะเลือกตั ง สส. ก่อนครับ ท่าน
ประธานครับมีที่ต้องฝากท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ที่จะได้มอบหมายตรงนี ให้
ท่านท าหน้าที่แทนสภาโดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมทรัพย์สิน ท่านประธานดูก็
แล้วกัน ล้านสอง ซื อรถยนต์ได้เป็นคันนะครับ ต่อมาครับเก้าอี ประชุมสภาอันนี ผม
เห็นด้วยเพราะว่าวันนั นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านที่จะไปเมืองเลย ท่านนั่งเก้าอี 
เกือบท่านล้มดีนะที่ท่านผู้ว่าท่านยังยิ มกับเราได้หารู้ไม่ว่าผมลุ้นอยู่เหมือนกันท่าน
ล้มลงไปอะไรจะเกิดขึ น ซื อใหม่เถอะครับ อันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนออก ดูแล้วท่าน
สมาชิกหลายท่านก็ปรับขึ นปรับลง ๆ ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี  ท่านประธานครับ 
ต่อมาชุดเครื่องเสียง ผมเห็นส่วนราชการที่มาร่วมประชุมกับเราเจ้าหน้าที่ก็เชิญไป
นั่งที่แล้วส่วนราชการอ่ืน แต่ว่าต้องไปใช้ไมค์ท่ีอ่ืนต้องลุกขึ นไปใช้ไมค์ท่ีอ่ืนท่าน
ประธานครับห้องประชุมสภาเราแห่งนี ที่จริงมันต้องเป็นหน้าเป็นตานะครับ ผมอยู่
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มา 17 ปีแล้ว ยังมีปัญหาในการใช้งานท าดี ๆ หน่อยได้ไหมครับ ให้มันเป็นหน้า
เป็นตาของสภาได้ไหมครับ ท าดีๆ เลยครับ ต่อมาครับ ชุดโต๊ะประชุมสภาอันนี 
เกือบ 5 แสน ก็เห็นครับท่านประธานยุบข้าง ๆ ผมก็ยุบหมดแล้ว พังหมดแล้วควร
เปลี่ยนครับท่านประธาน เอาอย่างดี ๆ หน่อย ต่อมาครับ ไมค์โครโฟนนี ควร
เปลี่ยนครับ ต่อมาครับท่านประธานผมเห็นด้วยแล้วก็เคยเสนอท่านนายกมาหลาย
ครั งแล้ว เสนอตั งนายกรุ่นนายกชะม้อย  วรามิตร ผมก็เคยเสนอแล้วนายกยงยุทธ 
ผมก็เสนอท่านมาตลอดว่าก็มีปัญหาในการที่จะใช้ห้องไหนอย่างไรนั นก็คือเครื่อง
ออกก าลังกายหรือว่าเครื่องฟิตเนส ถ้าไม่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อระเบียบให้มีห้อง
สักห้องหนึ่งได้ออกก าลังกาย ให้ข้าราชการที่ผมเคยมาค่ าๆ ในสถานที่ อบจ. แห่ง
นี  ผมเห็น อบจ. วิ่งรอบ อบจ. แล้วทั งรถทั งคน ก็วิ่งรอบกันตรงนี แหละครับ แต่ว่า
ผมดูแล้วทา่นเป็นผู้น าระดับจังหวัดควรที่จะมีห้องสักห้องหนึ่ง ออกก าลังกายก็
ควรจะมีเครื่องออกก าลังกายครับ เราสนับสนุนหน่วยงานอื่นมากมาย มากผมก็
เห็นแต่ อบจ. ละครับ แต่ว่าเครื่องฟิตเนสตรงนี ท่านประธาน ผมอยากจะให้มี
เครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับ คือเครื่องชั่งน  าหนัก ท าไมครับท่านประธาน ก่อนที่จะ
ออกก าลังกายต้องชั่งน  าหนักว่าหนักเท่าไหร่ มีไขมันเท่าไหร่ มีแคลรอรี่เท่าไหร่เรา
จะได้ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่เดือดร้อนถึงสาธารณสุข ไม่ต้องไปหาหมอ นะครับ
ท่านประธานประหยัดงบประมาณในการรักษา 30 บาทรักษาทุกโรคเราก็ไม่ต้อง
ใช้ ท่านประธานครับ ก็เป็นเรื่องของกองการศึกษาครับ ท่านประธานครับเรื่อง
ทุนการศึกษาของนักเรียนมีงบประมาณตั งไว้ 10 ล้านบาท มีภาษาจีนอีก 2.4 
ล้านบาท ภาษาอังกฤษ 3 ล้านบาท ท่านประธานครับ ภาษาอังกฤษ มี
ความส าคัญนะครับ เห็นด้วยครับเพราะว่าตอนนี ใครจบปริญญาตรีแล้ว ใช้
ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับผู้ร่วมงานกับผู้มาติดต่อราชการงานไม่ได้ก็ตกงานครับ
ท่านประธาน เพราะว่าอย่าง ๆ น้อย ประเทศเราก็เข้าร่วมประชาคมอาเซียน
เรียบร้อยแล้วตั งแต่ปี 58 นะครับท่านประธาน ท่านรองดู ท่านรองไปต่างประเทศ
ที่อยู่ใกล้ ของเราเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเรานะครับ ท่านประธานสื่อสารได้แต่
ว่าเราไม่ได้ได้น้อยมาก ผมก็เลยเห็นความส าคัญครับ ภาษาอังกฤษครับ ทีนี ผมก็
ยังมีความห่วงใยครับ มีความห่วงใยกับบ้านกับเมืองที่มันเกี่ยวข้องกันกับเรื่อง
การศึกษา ท่านรองนายกครับ เกิดปัญหาต้องน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับ
ทัศนคติซึ่งกันและกันเรื่องอะไรกันครับ เดี๋ยวนี เกิดวาทะกันว่าท่านเป็นคนรุ่นเก่า
หรือคนรุ่นใหม่ อย่างที่เห็นครับ อย่างที่ 2 ท่านเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นลูก
หรือเป็นหลานครับ อย่างที่ 3 ครับ ท่านเป็นครูอาจารย์ ท่านเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาครับ คนละมุมมองครับ เดี๋ยวนี คนละมุมมองครับถามว่าพวกเราจะอยู่กัน
อย่างไรแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันอย่างไรครับ ผมฝากเรื่องการศึกษาให้ท่านรอง
นายกท่านที่ได้รับการศึกษาได้ดูแลได้เอาไปปรับปรุงได้เอาไปคิดว่าเราจะท า
อย่างไรให้คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ พ่อแม่นักเรียน อยู่ด้วยกันได้ครับ แผนงาน
สาธารณสุขครับ 22 ล้าน อสม. ครับ ท่านประธานครับ ท่านนายกครับผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่งครับ วันนี ถ้าไม่มี อสม. แล้ว ไม่มีสาธารณสุข อสม. แล้ว ผมไม่ทราบ
ว่าอะไรจะเกิดขึ น เพราะว่า อสม. จะเป็นด่านหน้าเข้าไปหาพ่ีน้องประชาชนใน
การตรวจคัดกรองผู้เป็นโรคไม่เป็นโรค ท่านประธานครับ อันนี เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ครับ ต่อมาครับศูนย์โฮมสุขครับ 4.8 ล้าน อันนี ก็เห็นด้วยครับ เห็นด้วยเพราะว่า
เห็นความส าคัญอย่างยิ่ง อบจ. เอาไปลงที่ต าบลหลุบก็เป็นสถานที่ท่ีพ่ีน้อง
ประชาชนมาแลกเปลี่ยนมาถามไถ่เรื่องสุขภาพซึ่งกันและกัน มีความจ าเป็นครับ
เราไม่ต้องไปหาหมอครับ แต่ว่าหมอจะไปหาเราครับ อันนี เห็นด้วยครับ ต่อมากอง
ช่างครับ ท่านประธานครับ จริง ๆ แล้วถ้าท่านฟังผมสักหน่อยจะรู้ว่าเรายังต้อง
ปรับปรุงในวาระท่ี 2 วาระที่ 3 ท่านรองฟังดูนะครับ ท่านประธานมันมีโครงการที่
มีความส าคัญแต่ว่าที่ส าคัญที่สุดมันมีน้อยท่านประธานครับอย่างเช่นโครงการ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับ มีโครงการใหญ่ ๆ เล็กกว่าโปรเจ็คอีก 5 
โครงการ 13 ล้านบาท ต่อมาโครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 14 โครงการ 32 ล้าน
บาท รวมแล้ว 45 ล้าน และท่ีเป็นประเด็นและที่เป็นปัญหากราบเรียนท่าน
ประธานถึงท่านผู้บริหารว่าจริง ๆ แล้วในสภาแห่งนี  เราอภิปรายขึ นมาก็น  าแล้ง 
เราอภิปรายขึ นมาก็บอกน  าท่วม ท่านประธานครับ ตามที่ผมติดตามข่าวบ้านเมือง 
พยากรณ์อากาศน้อยมากท่ีจะมีจังหวัดกาฬสินธุ์ เอาแค่มีมีจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้เรา
จังหวัดสกลนคร ขอนแก่นและร้อยเอ็ด เลยครับ นี ปริมาณน  าฝนดี ฝนตกอยู่ตลอด 
กาฬสินธุ์จะมีน้อยมาก จะมีน้อยมากถามว่าท่านจะพ่ึงแต่เขื่อนล าปาวอย่างเดียว
ได้ไหม ไม่ได้ครับ เกษตรกร บ้างที่ไม่ได้รับอานิสงฆจ์ากเข่ือนล าปาว ในพื นที่ก็มาก
พอสมควร แล้วถ้ามีเขื่อนล าปาวแล้วก็ส่งไปจังหวัดอ่ืน อ าเภออ่ืนอีกมากมายท่าน
ประธาน ฉะนั นถามว่าเรามีโครงการที่จะพัฒนาในด้านอ่ืนมากมาย แต่ว่าท่านรอง
ครับ ท่านนายกท่านอ่านในสภาโครงการเพื่อการเกษตรการเพิ่มแหล่งน  า ท่านดู
ตัวเลข 2 ครั ง ผมจ าได้ สามล้านเก้าท่านต้องสงสัย มัน 30 กว่าล้านหรือเปล่า 
ท่านดูไม่ผิดครับ สามล้านเก้า แต่ไม่ใช่ 39 ล้านครับ นี ละครับยังไม่สายครับ ใน
เวลาราชการท่านน าไปปรับปรุงเถอะครับ เอาไปแก้เถอะครับยังไม่สายครับ ใน
ส่วนงบประมาณที่ว่ามันมากแล้วมันมีมากแล้ว ส่วนที่มีน้อยก็เอาไปเติมครับ เติม
ให้เต็มแก้ไขให้ถูกจุดแล้วการประชุมสภาแต่ละครั งแต่ละงวดจะมีความหมายว่า
เราพูดเรื่องฝนแล้ง พูดเรื่องน  าท่วมแต่เราจะท าเรื่อง ถนนลาดยาง ถนนหนทาง 
ไปท าอย่างอ่ืน บางครั งก็เกาไม่ถูกที่คันท่านประธาน ท่านประธานครับเพราะว่า
ท่านเอามาท า เอามาท าโครงการแก้แล้ง แก้น  าแล้ง น  าท่วม 8 โครงการ 39 ล้าน
เท่านั นเองแต่ว่า หรือว่าท่านจะไปท าอย่างอ่ืน ท่านประธานครับท่านไปท าอย่าง
อ่ืนมากนะครับท่านประธาน ท่านประธานครับท่านไปท าอย่างอ่ืนที่เป็นโครงการ
นอกจากการเกษตรแล้ว 223 ล้าน ท่านประธาน 223 ล้านกับ สามล้านเก้า ไม่
อยากเทียบจริง ๆ เลยครับ มันจะได้กระจายไปส่วนต่าง ๆ อันนี ผมฝากท่าน
ประธานไปยังท่านผู้บริหารว่ายังไม่สายในวาระแรกครับ ที่เราจะไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้มันเติมเต็ม เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนครับ ขอบคุณ
ครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวุฒิศักดิ์ พลเสนาครับ เชิญครับ 
 
นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน กระผมนายวุฒิศักดิ์ พลเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอหนองกุงศรี  วันนี ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ซึ่งเสนอโดยคณะ
ผู้บริหาร ท่านประธานครับ 18 อ าเภอของพวกเรา ซึ่ง อบจ. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นผู้ดูแลอยู่ในนั นปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่แต่ละอ าเภอมีมากมายบาง
พื นที่อาจจะแตกต่างกันแต่ผมก็เชื่อว่าศักยภาพความคิด แนวทาง นโยบาย ต่าง ๆ 
ที่ออกจาก ผู้บริหารนั นพอจะเยียวยา พอจะแก้ไขปัญหาได้บ้าง แต่ผมก็เชื่อว่า
ภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั นไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้มาก
ทุกโครงการ ท่านประธานครับ อ าเภอแต่ละอ าเภอนั นอย่างเช่นนะครับภาพรวม 
วัสดุทางการแพทย์บางอ าเภอก็อ าเภอเมืองโดยผ่าน สสจ. ก็ได้งบประมาณลง
เยอะ อันนี ผู้สนับสนุนนะครับ ทุกวันนี สุขภาพร่างกายพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะ
จังหวัดกาฬสินธุ์ สุขภาพอาจจะไม่ดีเท่าท่ีควร หนองกุงศรีหรือและอ าเภออ่ืน ๆ ก็
อยากจะได้เครื่องมือทางการแพทย์เหมือนกัน ท่านประธานครับ ทีนี ปี 2564 นั น 
งบประมาณรายจ่าย อบจ.กาฬสินธุ์ ตั งไว้ หนึ่งพันสิบล้านบาทถ้วน ซึ่งเมื่อเทียบ
กับงบประมาณที่ผ่าน ๆ มาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับครับท่านประธาน ปี 60 ตั ง
ไว้ผมจะอ่านหยาบ ๆ นะครับ ตั งไว้ปีงบประมาณปี 60 งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีอยู่ที่ 882 ล้าน ตามตารางนะครับ หน้าที่ 2 มาปี 61 อยู่ 907 ล้าน นั นก็
หมายความว่าเพ่ิมขึ น 25 ล้าน นะครับ มาดูปี 61 มา 62 ปี 62  916 ล้าน  เริ่ม
จากปี 61  11 ล้าน มาดูปี 63 จากปี 62 มาปี 63 ตั งไว้ 1,070 ล้าน ปีนี เพ่ิมขึ น
เยอะครับ 54 ล้าน นะครับ ดูตารางนะครับ แล้ว 8 ปีนี ผมงงครับ มาดูปี 64 นะ
ครับที่ท่านเกรียงพูดขออนุญาตพาดพิงครับที่ว่าตั งเพิ่มขึ น ไม่จริงครับ ปี 64 ครับ 
จาก 1,070 ล้าน  ปี 64 มาตั งไว้ 1,010 ล้าน ลดลง 60 ล้านครับผม อันนี เป็น
หลักการหรือว่าอย่างไรผมก็ไม่ทราบแนวทางการท าของแผนทั ง ๆ ที่ก็ไม่แน่ใจว่า
ระเบียบเราสามารถตั งเสมอตัวลดลงหรือว่าตั งเพิ่ม 10%หรอื 5% อย่างนี  อันนี ผม
ก็ไม่เข้าใจ จากฝ่ายแผนลักษณะการตั งโครงการขาดดุลอย่างนี ตั ง 60 ล้าน ถ้าเรา
กลับไปมองดูสถานะการเงินการคลัง กลับมาท่ีค าแถลงงบประมาณ สถานะ
การเงินการคลังงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ปี 63 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 นะครับ อันนี คือสรุปนะครับ ผมตั งข้อสังเกต 1.1.1,1.1.2,1.1.3, นะครับถ้า
รวมตัวเลข 1.1.1 เงินฝากธนาคาร อยู่ที่ 413 ล้าน 1.1.2 เงินสะสม 261 ล้าน 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม 101 ล้าน รายจ่ายมีอะไรครับตามตาราง รายจ่ายก็
มีเงินกู้คงค้าง ก็ 15 ล้าน รายได้ที่ยังไม่ก่อหนี ผูกพัน 12 ล้าน เมื่อหักลบกลบกัน
แล้ว อบจ. ก็มีเงิน ค่าตามตัวเลขนะครับ 670 ล้าน ในเมื่อ 670 ล้านแต่เราก็ตั ง
รายจ่ายประจ าปี 64 ลดลงตั ง 60 ล้าน ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั ง ๆ ที่สามารถ
ตั งไดเ้สนอตัวก็ได้ นะครับ 1,070 ล้าน นะครับ นะครับผมก็ไม่เข้าใจ ต้องให้แผน
อธิบายในส่วนนี ด้วยครับ แล้วมาอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นสงสัยอย่างยิ่งนะครับ หมวด
รายได้จากการลงทุนหน้าที่ 2.2 ครับเป็นตาราง หมวดภาษีจัดสรร ท่านไปดูตาราง
ปี 63 นะครับไล่ดูด้วยกันครับ ภาษีมูลค่าตาม พรบ. ก าหนดแผน ท่านไปดูปี 63 
ครับว่างไว้ท าไม ไม่รู้ว่ารายได้เข้ามาหรือไม่อย่างไร งบประมาณเท่าไร ปี 64 ครับ 
ต้องโผล่มา 120 ล้าน ทั ง ๆ ที่ปี 63 ไม่รู้รายได้ ต้องโผล่มา 120 ล้าน ปี 64 ผมก็
ไม่เข้าใจนะครับ เรื่องระบบแผนหรือว่าอย่างไร หรือว่ารู้รายได้แต่ไม่ลง หรือว่ามี
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เหตุประการใด นะครับ อันนี ตั งข้อสังเกตนะครับ หลาย ๆ เรื่องนะครับที่พยายาม
ดูแล้ว โครงการบางโครงการก็โอเคนะครับ แต่ทั งนี ทั งนั นผมเชื่อศักยภาพของฝ่าย
ท่านผู้บริหารอย่างยิ่งนะครับ ท าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้ อบจ. โดยเฉพาะพ่ี
น้องจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั ง 18 อ าเภอ ได้กินดีอยู่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง นะครับ 
มีเงินทอง มีรายได้ โดยเฉพาะรายได้ต้องฝากผอ. ของพวกเราส่งเสริมอาชีพ นะ
ครับ สนับสนุนพี่น้องอ าเภอหนองกุงศรีโดยเฉพาะพ่ีน้องกะชังปลาพ่ีน้องมหาชนก 
นะครับค่อยงบประมาณจากพ่ีน้องจาก อบจ. ให้ช่วยแก้ไขปัญหาหลาย ๆ เรื่องนะ
ครับ จากหนองกุงศรีหรือไม่แต่อ าเภอต่าง ๆ ค่อยที่จะแก้ไขและพัฒนาไปด้วยกัน 
นะครับ ผมก็ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวิรัตน์ ภูต้องใจ เชิญครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เคารพครับกระผม  

วิรัตน์ ภูต้องใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 อ าเภอ
สมเด็จครับ วันนี ก่อนอ่ืนขออนุญาตชี แจงต้องชมท่านประธานนะครับเห็นเป็นสง่า 
สมาร์ทบอดี  ท่านหล่อนะครับ วันนี อย่างไรท่านก็ท าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีจน
แล้วเสร็จครบ 4 วาระเลยนะครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี  
18 สิงหาคม จากที่วาระที่ 3 ในขณะนี ที่ท่านผู้บริหารคือท่านนายกได้เสนอญัตติ
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ปีนี ได้มา 2 ฉบับ อย่าง
หนาเลยครับท่านประธานครับ ดูแล้ว ดูไปดูมา ถ้าดูกันจริง ๆ จัง ๆ ดูเผิน ๆ แล้ว 
ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าท่านผู้บริหารของเรานั นถือว่าเป็นผู้บริหารทางการศึกษาได้
เล็งเห็นการพัฒนา คนก็ต้องพัฒนากันที่การศึกษาผมเห็นร่างในฉบับนี ที่ได้รับ
มานะครับ ท่านประธาน 1,010 ล้านบาทถ้วน ในปี 64 เห็นวิสัยทัศน์ด้านต่าง ๆ 
ที่ท่านผู้บริหารได้ลงรายละเอียดยอดรวมไว้ในข้อบัญญัติผมเองเชื่อว่าวันนี ถ้าเกิด
ว่าผ่านร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 1 ก็จะไปใช้ตามข้อบังคับว่าตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
เป็นต้นไปท่านประธานที่เคารพครับ ไม่ว่าจะด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข งาน
สังคมสงเคราะห์ งานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนตลอดจนแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแผนงานด้านการโยธา
แผนงานการเกษตรท่านประธานครับล้วนแล้วแต่ได้จัดสรรงบประมาณ ลงไปในปี 
64 ซึ่งพ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ทั ง 18 อ าเภอ 30 เขต การเลือกตั งของ
สมาชิกสภาจังหวัดอีก 150 ต าบล ได้รอคอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้ความช่วยเหลือ ได้บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องภัยแล้งซ  าซาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื นฐาน หรือด้านการศึกษาที่มี
อยู่ใน อบจ. ของเราตั ง 12 โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ขออุดหนุนมาอีก
ต่างหากครับ วันนี พอผมดูยอดรวมของข้อบัญญัติปี 64 ในปีนี ครับท่านประธานที่
เคารพครับ ก็ต้องชื่นชมนะครับ ดูเผิน ๆ แล้ว 326 ล้าน ถึงเปรียบเทียบหลักการ
ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี อยู่กองการศึกษา 32.28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมามองดูที่แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธาครับ 223 ล้าน เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ จาก 1,010 ล้าน
อยู่ที่ 22.15 เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับผมเองอดชื่นชมไม่ได้กับท่านผู้บริหาร  
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ที่เห็นความส าคัญของด้านการศึกษา แต่พอเข้าไปดูเครื่องใน ไส้ในรายละเอียด
จริง ๆ แล้วครับท่านประธานครับ ผลปรากฎว่าหนักไปอยู่ที่ค่าตอบแทน แต่การ
พัฒนาหรือการเพ่ิมศักยภาพ ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ. ของเรานั นกับน้อยนิด
แล้วก็ตกต่ ากว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ  าไปนะครับแต่ก็ยังดีนะครับชื่นชมที่ว่าดึง
ทุนการศึกษาให้กับลูก ๆ นักเรียนหลังจบการศึกษาไปแล้วกับคืนมาที่ 3 ล้านบาท
ท่านประธาน ส่วนหนึ่งแล้วพอผมมาเปิดดูภายในครับท่านประธานครับ พอผมมา
เห็นผลงานของมัธยมศึกษาทางงบบุคลากรเงินเดือนของฝ่ายประจ า เงินเดือน
พนักงานอยู่ที่ 183 ล้าน เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานอยู่ที่ 20 ล้าน เงินวิทยฐานะ
อีกครับ 22 ล้าน ค่าตอบแทนพนักงานจ้างอยู่ที่ 9 ล้านกว่า แล้วก็เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้างอยู่ที่ 3 แสนกว่าบาท พอหันไปดูโครงการภายในเกี่ยวกับเงินที่
อยู่เกี่ยวกับหมวดของการศึกษาครับ 326 ล้าน กว่านี  กับไปตกหล่นอยู่ที่
ค่าตอบแทนของพนักงานต่าง ๆ ต่างกันผมดูรายละเอียดที่ผ่านมาท่านประธาน
ครับในวันนี ผมเองยากจะน าเรียนกับท่านประธานว่าร่างข้อบัญญัติปี 64 วิสัยทัศน์
ด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขดีครับ 225 ล้าน ด้านสาธารณสุข มี อสม. ที่รอรับ
ค่าป่วยการที่ผ่านมา อสม. เขาได้รับค าชม จากสภาผู้แทนราษฎรมาก็หลายท่านที่
ชื่นชมเพราะ อสม. เขาท างานในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดแต่วันนี ท่านประธาน
ที่เคารพครับมองที่การศึกษาแล้วน่าน้อยใจนะครับ 12 โรงเรียนในสังกัด อบจ. 
พอเขาเข้ามาอยู่เป็นลูกของเราแล้ว เข้ามาพ่ึงพาอาศัยแล้ว ผมอยากให้ท่าน
ผู้บริหารได้ทบทวนได้คิดตระหนักว่าตรงนี เราจะช่วยเหลือกับเขาอย่างไร
คณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่ออกด าเนินการตรวจประเมินติด
ตามนั นได้รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องนี มาอยากท่ีจะให้ช่วยเหลือต่าง ๆ แต่พอไปเปิดดูก็
มีโรงเรียนละ แสนห้า โรงเรียนละ แสนสี่ อย่าพึ่งน้อยใจเพราะว่าเงินพันกว่าล้าน
มันไปตกอยู่ที่ค่าตอบแทนซะสูงมาก ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี 
วิสัยทัศน์ไม่ว่าจะสี่ด้าน ห้าด้านของท่านผู้บริหารที่เสนอร่างข้อบัญญัติปี 64 นี  
ขึ นมา ผมเองอยากจะน าเรียนมาตลอดว่าจนถึงวันนี ว่ากว่าจะได้ใช้ถ้าผ่านในวันนี 
ก็ 1 ตุลาคม แต่พอผมมาสนใจที่ตรงนี ครับ ค าแถลงจากท่านผู้บริหารสถานะ   
การคลังครับเงินฝากธนาคาร 413 ล้านบาท เงินสะสมอีก 261 ล้านบาท แล้วก็
เงินทุนส ารองเงินสะสมอีก 101 ล้าน ตอนนี ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ยังมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็ได้อภิปรายไปอย่างต่อเนื่องมาตลอดว่าหลังฤดูฝนนี 
ไปแล้ว ครับก่อนที่จะใช้เงินตามข้อบัญญัติปี 64 นั นอยากให้ท่านผู้บริหารได้ท า
เรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องถนนหนทางที่เกิดความ
ช ารุดเสียหายจากพายุฝนในช่วงนี ผมเห็นร่างแล้วครับท่านประธานการแก้ไข
ปัญหาความแห้งแล้งภัยแล้งหรือว่าโครงสร้างพื นฐานที่เราจะซ่อมจะสร้างไปนั น  
ก็ต้องชื่นชมนะครับ แต่ก็ต้องฝากไว้นะครับเหลืออีก 74 ล้านกว่าบาท อยู่ที่งบ
กลางอยากจะให้ท่านผู้บริหารนั นใช้วิสัยทัศน์และข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมา
ไม่ว่าจะเป็นจากท่านสมาชิกสภาหรือจากทางกองช่างหรือพ่ีน้องประชาชน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เข้ามาวันนี ผมถือมา 2 ฉบับครับ เป็นหนังสือ
ร้องทุกข์มาตลอดเลยปี 64 เหลือที่ 74 ล้านอยู่ที่งบกลาง ครับไม่ว่าท่านจะแก้ไข
ปัญหาเรื่องภัยแล้งอะไรยังไงก็ตามผมก็เคยเสนอในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับ 



 14 

ผมเสนอยังไงครับท่านประธาน ผมขอเสนอถ้าท่านผู้บริหารสามารถจะด าเนิน
จัดซื อเครื่องเจาะน  าบาดาลมาเพ่ิม 18 อ าเภอ เอาไว้ 150 ต าบล 30 เขตการ
เลือกตั ง สมาชิกสภาจังหวัดของเรานั นก็คงจะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเพ่ิมไปได้
อีกแล้วผมก็ยังจะเสนอให้อีกถ้าเครื่องเจาะน  ามันราคาสูงไป 20 ล้าน หรือ 18 
ล้าน ผมไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ ท่านจะซื อรถแมคโครเพ่ือขุดเจาะเป็นบ่อ
น  า มันก็จะถูกลงมาอีกปีหนึ่งสามารถช่วยเหลือให้กับพ่ีน้องเกษตรกร หรือพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก็คงจะเป็นการดีครับ เพราะอะไรครับมันถูก
กว่าครับ รถแม็คโครคันหนึ่งก็อยู่ราว ๆ 5-6 ล้าน ก็น่าพอที่จะใช้งานตรงนี ได้เพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ อบจ. ได้ ก็เครื่องเจาะน  าบาดาลที่จะใช้การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มีอยู่ 2 เครื่อง ก็ตั งแต่ปีไหนที่ผ่านมานะครับ ผมก็
พ่ึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมัยแรกก็อยู่ตั งแต่ปี 2555 ผมก็เสนอเรื่องนี 
มาตลอด ฉะนั นแล้วงบประมาณข้อบัญญัติปี 64 นี  ขอฝากนะครับเงินงบกลาง
เหลืออีก 74 ล้าน อยากให้ท่านมองในมิติของโครงสร้างพื นฐานแล้วก็การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้กับพ่ีน้องประชาชนเพิ่มขึ นมาอีกนะครับท่านประธาน ส่วนวันนี ก็
ต้องขอชื่นชมนะครับว่าท่านสมาชิกได้เสนอท่านผู้บริหาร ท่านก็จัดตามนั นยอด
จัดซื อเครื่องฟิตเน็ตอยู่ที่ล้านเก้าครับ ท่านก็เห็นด้วย ท่านก็บรรจุเข้ามา ครับแต่
ผมก็ยังไม่ชื่นชมไปทั งหมดเพราะผมเสนอแนวทางการแก้ไขเรื่องปัญหาภัยแล้งแต่
วันนี ก็ยังไม่ถูกขึ นมาตามที่เสนอไปขอบคุณท่านประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านอุทัยครับ 
 
นายอุทัย  แก้วกล้า กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมอุทัย แก้วกล้า 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอฆ้องชัย ท่านประธาน
ครับก่อนอ่ืนต้องชื่นชมท่านผู้บริหารได้น าข้อบัญญัติเข้าในสภาอยู่ใกล้ ๆ ช่วง
ก าหนดก็คือ 15 สิงหาคม ดูงบประมาณแล้วก็ถือว่าลดลงนิดหน่อยครับ 6.3           
ก็คือลดลงแค่ 60 ล้านตามที่ท่านวุฒิศักดิ์ได้น าเรียนต่อสภา ผมขออนุญาตพาท่าน
สมาชิกสภาท่านประธานไปดูนะครับว่าลดขนาดนี พอหรือไม่อย่างไรนะครับ ผมดู
แล้วก็คือปีนี ตั งอยู่ที่ 1,010 ล้าน ลดลงจากปี 63 อยู่ที่ 60 ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ น
กว่าปี 62 อยู่ที่ 93 ล้านบาท ครับ ปี 63 นี ขยับมาก แล้วผมมาดูเรื่องรายได้ผม
สะดุดตานิดหนึ่งว่าข้อบัญญัติท าไมผมถึงไม่เห็นทุกปี งบประมาณ ณ วันที่ น่าจะ
ก่อน 18 สิงหาคม  ท่านประธาน แต่งบประมาณตรงนี บอกว่า ข้อมูล ณ 30 
กันยายน 2563 ซึ่งยังไม่ถึงเลยไปเอาข้อมูลมาจากไหน หรือว่าคาดการณ์แล้วว่า 
30 กันยายนน่าจะได้เท่านี  ผมเลยฝากให้ผู้รับผิดชอบช่วยดูหน่อยว่าข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่เพราะว่าการลงข้อมูลนี มันลงระบบ คอมพิวเตอร์ มันจะโผล่กับเขาหรือ
เปล่าว่าเราเข้าประชุมสภาวันที่ 18 แต่ข้อมูลการเงินเรา ณ วันที่ 30 กันยายน 63 
ผมเลยไม่เข้าใจว่ามันตรงหรือไม่ มาดูหมวดรายได้ครับท่านประธานครับ ผมลองดู
จากนี นะครับว่ารายได้ลดลงมากไหมก็ถือว่ารายได้เราเมื่อเทียบกับปี 62 ก็คือ
ลดลงแค่ 3 แสนกว่าบาท ดูประมาณการปี 62 ที่เรารับจริง ปี 64 เราลดลงแค่นี  
ส่วนเงินอุดหนุนเราลดลงจากปี 62 จากปี 64 ตั งลดลงไปที่ 60 ล้านบาท ในมือผม 
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ผมคิดว่าลดลงน้อยมากท่านประธานถ้าดู 2 ส่วนใส่กันนะครับ รายได้ อบจ. 
กาฬสินธุ์ จาก 5 หมวด รายรับครับ รายได้จากหมวดงบประมาณจัดเก็บให้กับ
หมวดเงินงบประมาณอุดหนุน 2 รายการนี คิดเป็น 96.4 % ท่านประธานเกือบ
100 % จากรัฐบาลจัดเก็บให้กับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมาก
ท าไมผมถึงมองว่ามีความเสี่ยงมากครับท่านประธาน ท่านจะเห็นว่าเมื่อ 2-3 วัน 
สภาพัฒน์เขาได้มีการเสนอข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศก็คือข้อมูล จีดีพี ในไตร
มาสที่ 1 ครับท่านประธานครับ ในปี 63 ครับ ไตรมาส 1 สถานการณ์ โควิด จีดีพี
ติดลบไปที่ 8.2 เปอร์เซ็นต์ครับ พอมาดูไตรมาสที่ 2 ของปีนี นะครับ เมื่อวานนี 
ประกาศแล้วว่าติดลบ 10.1 ครับ ท่านประธานลองคิดดูว่าเมื่อปี 62 จีดีเพ่ิมขึ น 
2.5 ทั งปีนะครับ แต่ปีนี  2 ไตรมาส เฉลี่ยอยู่ที่ติดลบ 9 เปอร์เซ็นต์ ติดลบนะครับ
ผมเลยเป็นห่วงว่าสิ่งที่เราตั งไว้เสี่ยงอย่างยิ่งและเราเห็นว่าเราคาดการณ์ว่าเรา
น่าจะลด 60 ล้าน   เสี่ยงอย่างยิ่ง เสี่ยงที่จะไม่ถึงเพราะตอนนี คาดการณ์ว่ารัฐบาล
เก็บรายได้ขาดดุลอยู่ 2 ไตรมาส 2 แสนล้านบาทครับ แล้วพ่ึงเราจับ 2 รายได้หลัก 
รายได้จากรัฐจัดเก็บให้กับรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนของเราผมก็เลยน าเรียนว่าใน
ขั นรับหลักการผมไม่มีปัญหาแต่วาระ 2-3 ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันดูเพราะว่าจะได้
ช่วยกันให้ดูรายละเอียดให้ดีว่าเราจะเป็นคนที่คาดการณ์หรือไม่การตั งของเรา 
บัญญัติที่เราตั งขึ นบางรายการจะไม่ได้ใช้ครับท่านประธานครับ เพราะว่าถ้าดูแล้ว
รายได้หลัก ๆ หรือรายจ่ายหลัก ๆ 3 หมวดท่านประธาน หมวดการศึกษา ท่านวิ
รัตน์ได้น าเรียนต่อที่ประชุม ในจ านวน  1,010 ล้าน เป็นหมวดการศึกษา 326 
ล้าน หมวดสาธารณสุขซึ่งผมเข้าใจว่าหมวดนี จะเป็นเงินค่าตอบแทน อสม. 225 
ล้านบาท หมวดที่ 3 ก็คืออุตสาหกรรมเพ่ือการโยธา 223 ล้านบาท รวม 3 หมวด
นี คิด 76.79 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าผมกังวลใจว่ารายจ่ายที่เราตั งไว้หลักๆ มันหลีก
ไม่ได้ก็คืองบการศึกษาเพราะมันตั งจากรายหัว อันที่ 2 งบที่เป็นของ อสม. เราจะ
เลี่ยงไม่ได้แล้วเราก็มีงบตั งโครงสร้างพื นฐานเราเห็นด้วยกันก็คือว่าอีก สองร้อย
กว่าล้านผมคิดว่าเป็นส่วนที่กังวลมากและก็หมวดอื่น ๆ ที่ประชุมก าลังสนใจว่า
หมวดเกษตร หมวดอ่ืน ๆ ที่อยากจะท าก็ยังมีปัญหา ดังนั นฝากคณะกรรมการ
แปรญัตติว่าในวาระ 2 วาระ 3 ต้องช่วยกันดูรายละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าส่วน
ไหนน่าจะปรับหรือว่าส่วนไหนน่าจะเสนอแนะต้องให้ข้อมูลกันเพราะว่าถ้าดู
สถานการณ์เราแล้วเราหาเงินได้เองแต่เราเกี่ยวข้องกับระดับชาติเป็นเงินที่เรา
จัดเก็บได้เป็นเงินที่รัฐอุดหนุน 90% ส่วนมากเราจัดหาได้เอง 5-6% ทีเ่ราตั ง 
1,010 ล้านบาทครับ  ก็อยากฝากที่ประชุมว่าในวาระอ่ืน ๆ ผมคิดว่าไม่น่ามี
ปัญหาแต่เราต้องช่วยกันดู วาระ 2 วาระ 3 ว่าเราจะช่วยกันอย่างไรผมฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารอีกนิดหนึ่งผมก็ดูข้อบัญญัติงบประมาณมา 3 ปี 
เกี่ยวกับเรื่อง ผมอยากจะเห็นว่าห้องข้างล่างเก็บพัสดุนี นะครับ ผมอยากท าตรงนี 
ให้มันดี ๆ ถ้าผมดูการประชุม อบจ. แล้ว ไม่เข้าก็ได้ครับ ที่นั่งมันไม่พอผมหลอย
ได้ครับ ที่นั่งไม่พอผมก็ไม่เข้ามาประชุม เพราะว่าที่ อบจ. ใช้ห้องประชุมสภาเป็นที่
ประชุมข้าราชการ อบจ. ซึ่งถือว่าที่นั่งน้อยครับ ขณะนี ก็เต็มครับ ที่นั่งมันไม่พอ 
ถ้าตามประชุมที่ข้างล่างตรงห้องพัสดุเดิม และก็จะรับการประชุมจากท่ีอ่ืนได้ 
เพราะว่าตอนนี ใครมาก็ประชุมห้องสภา ซึ่งผมคิดว่าห้องประชุมสภาน่าจะเป็น
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ห้องประชุมที่ทรงเกียรติ และส าหรับรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือน ซึ่งตอนนี ใช้
แบบสาธารณะเลยครับกลุ่มต่าง ๆ มาก็เลยป้าย ท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ท่าน
ประธานอื่น ตั งไว้ตรงนี แหละครับ ผมคิดว่าไม่สง่างามเลย ท าอย่างอ่ืนท่านยังท า
ได้ ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารว่าถ้ามีเงินเหลือนี ผมอยากขึ นมาสมัคร รับ
เลือกตั งสมาชิก อบจ. รอบต่อไป ถ้ามีที่ประชุมดี ๆ เย็น ๆ ข้างล่างเนี่ย น่าจะ         
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วเกิดความภาคภูมิใจว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยม 
อบจ. กาฬสินธุ์ เราไม่ต้องไปเฉลิมพระเกียรติครับ มีคนมาดูงาน อบจ. เยอะแยะ 
กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อบจ. นี ท าได้ดี แต่พอมาทีไรก็มานั่งที่ห้องประชุมสภา 
สภาเราก็อย่างที่เห็นครับ รูปแบบเดิม ๆ ตั งแต่ปี 36 ซึ่งอยากฝากว่าถ้าเป็นไปได้
ผมอยากเห็นว่าห้องประชุมสภาตรงนี ปรับปรุงให้ดีซะ รองรับแขกบ้านแขกเมือง
แล้วก็ไปท าห้องประชุมอาคารชั นเดียวข้องล่าง ที่เป็นห้องเก็บพัสดุนะครับ ให้เป็น
ที่ประชุมดี ๆ เพ่ือที่จะรองรับผู้คนมีงานเลี ยงมีงานอะไร อบจ. ก็ตรงนี เลยครับ ไม่
ต้องเป็นที่จอดรถครับ ตอนนี เรายังใช้ที่จอดรถเป็นที่นันทนาการอยู่ซึ่งผมคิดว่าไม่
สมกับคนที่มีเงินพันล้านท่านประธานวันนี เราไม่ต้องพูดถึงเงิน 50 ล้านแล้วครับ 
พูดถึงเงิน 1,010 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่ธรรมดา เวลาพูดให้คนอ่ืนเขาฟังว่า อบจ.
กาฬสินธุ์ ตั งงบเท่าไหร่ท่านอุทัย 1,010 ล้านครับ ดูมันอลังการงานสร้าง แต่มาดู
รายละเอียดของเราถ้าเขามาเยี่ยมมาเยือนเราจะรู้สึกว่าเราอึดอัดไป ผมเองอยาก
ฝากไปยังท่านผู้บริหารว่า ผมเองยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี  แขกบ้านแขก
เมืองมา แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจ และเราไม่เคยประชุม อบจ.ทั งหมดเลยนะครับ ทั ง
ครูทั งอะไรเราไม่เคย เนื่องจากว่าที่ประชุมเราไม่พอเราต้องอยู่ที่นี  50-60 คน ผม
เป็นเจ้าหน้าที่ลูกจ้างผมไม่ต้องมาประชุมก็ได้ครับเพราะว่าที่นั่งไม่พอแค่
ผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายก็พอแล้วครับก็อยากจะเห็นว่างบประมาณท่ีมีอยู่
ส่วนที่พอท าได้ก็อยากจะสร้างบ้านสร้างเมืองของเราโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยก็
อยากจะให้ดี รายละเอียดงบประมาณผมคิดว่า เราควรไปช่วยกันดูวาระ 2-3    
เพ่ือจะให้ดูรายละเอียดที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณปี 64 เป็นอาการโควิด
ตอนนี ประเทศก็ยังไม่เปิดการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลัก ประเทศก็จะเปิด
ประเทศต้นปี 64 นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ 2 แล้ว ถ้าเปิดประเทศรายได้
เราก็มีปัญหาอยู่นะครับ ก็คงน าเรียนต่อท่ีประชุมไว้เท่านี ครับท่านประธาน
ขอบพระคุณมากครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสุรพงษ์ พลซื่อ ครับ 
 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุรพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ. เขต

อ าเภอกุฉินารายณ์ ท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร ได้น า
ข้อบัญญัติปี 64 เข้าสภาให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่ละท่านได้พิจารณานะครับ 
เป็นส่วนหนึ่งของสภา อบจ. ได้ดูงบประมาณ ร่างงบประมาณปี 64 แล้ว ก็มีข้อ
สงสัยหลายข้อความจริงไม่ได้มีอะไรครับอยากจะสอบถามฝ่ายตัวเลขหน้าแรก ๆ 
นะครับ อยากถามฝ่ายพี่ทุเรียนในฐานะพ่ีสาวนะครับ แล้วก็ฝ่ายแผนนะครับว่าตัว
เลขที่สรุปมาทั งหมด มันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ นจากรายละเอียดจริงหรือไม่หรือว่า
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เป็นระบบบัญชี เพราะฉะนั นฐานข้อมูลส่วนนี มันจะส่งผลในการจัดตั งงบประมาณ
ปี 64 ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างหน้าแรก ๆ สถานะการเงินงบประมาณรายจ่าย
ปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินฝากธนาคาร 413 ล้าน แล้วเงิน
สะสมอยู่ที่ 261 ล้านเศษ เงินทุนส ารองเงินสะสม ประมาณ  101 ล้านเศษ ความ
จริงแล้วดูตามเผิน ๆ ตัวเลขตัวนี ก็เท่ากับเงินฝากธนาคาร ก็เท่ากับเงินของ อบจ. 
เราทั งองค์กรแล้วมีรายละเอียดลงไปอีกบอกว่าเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายที่เราก่อภาระ
หนี ไว้แล้วรายังไม่ได้จ่ายแสดงว่าเงิน อบจ. ทั งหมด ณ เวลาวันนี แสดงว่าบวก
ตัวเลขกันแล้วเรามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเกือบ 800 ล้าน ประเด็นตรงนี ความจริง
หรือว่าระบบบัญชี หรือว่า ข้อ 1.1 เงินฝากธนาคาร 413 ล้านนี เป็นค็อปเวอร์ใหญ่ 
ส่วนรายละเอียดนั น จะเป็นเงินสะสม 261 ล้าน ก็อยู่ใน 413 ล้าน หรือว่าเงินทุน
ส ารองสะสมอีก 101 ล้าน แต่ผมดูตรงนี แล้วงบประมาณรายจ่ายข้อ 1.1.1  413 
ล้าน ข้อ 1.1.2  261 ล้าน ข้อ 1.1.3 101 ล้าน รวมกันแล้วเกือบ 800 ล้าน 
เพราะฉะนั นข้อมูลตัวเลขตรงนี  จะน าให้เราเห็นว่าการบริหารงบประมาณของ 
อบจ. นั น จะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้องขึ นกับข้อมูลตัวเลขตรงนี ด้วย 
ท าไมผมพูดอย่างนั นครับท่านประธานครับ เพราะตัวเลขตรงนี ถ้าเงินสะสมเรา 
261 ล้าน 25% ของงบประมาณประจ าปี เราจะเก็บไว้ท าไมมันจะต้องมีค าถาม
ตรงนี เกิดขึ น ในขณะที่โควิด สถานการณ์ประเทศชาติยังย่ าแย่ ตัวเลขตรงนี มันโชว์ 
เพราะฉะนั นตัวเลขตัวนี มีผลส่งต่องบประมาณแต่ละปีชัดเจนเพราะฉะนั นผม
อยากให้กองคลัง ส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรครับ เราพูดในเรื่องหลักการและเหตุผล 
ในตัวเลข ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี ท่านก็ต้องด าเนินการเป็นอย่างนี  ท่านต้องชี แจง
อย่างนี ท่านต้องบริหารเงินอย่างนี  ให้เป็นไปตามกลไกของ อบจ. เพราะฉะนั น
ท่านต้องเข้าใจในตัวเลขที่เกิดขึ นมาไม่ใช่ว่าตัวเลขที่เกิดขึ นมาเพราะทางบัญชีหรือ
มาเพราะความผิด ท่านต้องดูตัวนี ด้วยครับ ท่านต้องตอบให้ได้ เพราะฉะนั น
ประเด็นที่ 2 ตัวเลขที่แต่ละตัวออกมานี นะครับ ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 ในส่วนที่เป็นตาราง ตัวเลขไม่ตรงกันเลย ผมเป็น ส.อบจ. 15 ปี ดู
แล้ว ถ้าชาวบ้านเขาเห็นเอกสารแบบนี เขาดูแล้วจะรู้เรื่องเหรอครับ เพราะฉะนั น
อยากให้แผนชี แจงหน่อยนะครับ เพราะการที่ไม่ได้รู้ อาจจะไม่ได้ศึกษาจริงเท่ากับ
กองแผนที่อภิปรายครั งนี อย่างให้กองแผนชี แจง ตัวเลขที่แน่นอนเผื่อเราในฐานะ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติตรงนี จะได้ยกมือสนับสนุนนโยบายการใช้งบประมาณปี 2564 
หรือว่าใช้เงินสะสมตัวนั นต่างหากที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะได้เอาข้อมูล และ
ยกมือให้เพราะฉะนั นข้อมูลเหล่านี ล้วนแล้วแต่มีประเด็นส าคัญทุก ๆ ข้อ 
เพราะฉะนั นฝากกองแผนใส่ใจในข้อตกนี ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ส่วนที่ 2 ท่าน
ประธานที่เคารพครับ ปีนี น่าเห็นใจประเทศเรา ย่ าแย่ผมมาดูงบลงทุน ลดลง 41 
ล้าน ก็เข้าใจครับสถานการณ์บ้านเมืองเราย  าแย่ไม่ว่ากันพอถัดมางบบุคลากร ปีที่
แล้ว ปี 63 นะครับ ประมาณการอยู่ที่ 338 ปีนี  40 ผมเลยสงสัยว่าเงินเดือน
ข้าราชการขึ นทุกคน ขั นขึ นทุกปี แต่ท าไมด้านบุคลากรเราน้อย หรือว่าเราไปลด
ส่วนของการอบรมลงหรือเปล่า มันลดไป 18 ล้าน ลดดีครับ ลดใช่ว่าไม่ดีครับ 
เพราะเราลดค่าใช้จ่ายลงมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ผมสอบถามเพราะว่าผมอยากให้ใส่ใจ
ตัวเลขภาพรวมตรงนี  หรือว่าเราจะจัดท างบประมาณประจ าปีไปยึดปีที่แล้วอย่าง
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เดียวหรือยังไง หรือเราไม่มีฐานของมูล หรือว่าเราไม่ได้ยึดว่าปีนั น ปีนี  ปีที่แล้วเคย
ซื อเก้าอี  ปีที่แล้วไม่ต้องซื อหรอก ยึดแค่นั นเหรอในการจัดท างบประมาณ เพราะ
ผมอยากให้ดูเกณฑ์การใช้จ่ายตรงนี ด้วย เพราะฉะนั นตัวเลขที่ผมน าเรียนนี บอกว่า
เงินฝากธนาคาร 413 ล้าน เงินสะสม 261 ล้าน เงินทุนส ารองเงินสะสมอีกเกือบ 
ร้อยกว่าล้าน รวมแล้วเฉพาะ 2 ตัวนี เกือบ 400 ล้านแล้ว ครึ่งหนึ่งของ
งบประมาณประจ าปีแล้ว เราไม่ใช่หลวงตามหาบัวครับ มรณภาพไปแล้วที่จะเก็บ
เงินส ารอง เพราะฉะนั นตัวเลขเหล่านี มันจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณประจ าปี
ทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ครับ และให้
ประโยชน์คุ้มมากท่ีสุด ผมฝากไว้ตรงนี นะครับในฐานะเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ต่อว่าฝ่ายบริหาร แต่อยากจะน าเสนอแนะต่อฝ่ายราชการ
ไหน ๆ แล้ว พี่สาวพ่ีทุเรียนก็จะเกษียณแล้ว ก็ไม่ว่าส่วนตัวไม่ได้ว่าพ่ีครับ ไม่ได้ว่า
ใครทั งนั นแต่อยากให้ยึดตัวเลขพวกนี มันเป็นมาอย่างไรชี แจงให้เข้าใจหน่อยนะ
ครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้ แต่เมื่อหัวหน้าส่วนราชการชี แจงผมอาจจะเข้าใจก็ได้ถ้า
เป็นตัวเลขอย่างนี แล้วผมคิดอยากจะให้จ่ายเงินสะสมอีกครับขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัย เชิญท่านอนันต์ จิตพันธ์ก่อนครับเชิญครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมนายอนันต์ จิตพันธ์ ในฐานะวันนี หรือว่าเราน าร่างข้อบัญญัติเข้าสภาแล้ว      
นะครับ เตรียมที่จะท างานสมัยหน้านะครับ ทุกคนก็อภิปรายไปผมก็ด้วยความ
เคารพทุกท่าน แต่ถ้ามีคนอภิปราย แล้วก็มีคนนั่งฟัง แล้วก็มีคนฟังเป็นของ
ธรรมดา ถ้าไม่มีคนแย้งนะครับ อย่างผมขออนุญาตท่านอุทัย แก้วกล้า ท่านเสนอ
ท่านเกรียงศักดิ์ขออนุญาตนะครับเสนอว่าปรับปรุงห้องในความคิดของตัวผม          
ในฐานะร่วมประชุมด้วยกัน ความคิดของผมว่าห้องประชุมของเราก็มีที่จังหวัด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ก็มีแล้วข้างใน ข้างบนนี ถ้าความคิดของผมเพ่ือความ
ประหยัดเราต้องคิดถึงความประหยัดด้วย ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเงินนะครับ โต๊ะตัวนี นะ
ครับจ้างคนมาลงแชล็คใหม่หมดประมาณไม่ถึง 3 หมื่น จบครับ ประมาณ 5 หมื่น
บาท ผมขออนุญาตอย่าเพ่ิงนะครับ อันนี คือ  

 
ประธานสภาฯ    ท่านวิรัตน์ มีอะไรเชิญครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผมวิรัตน์ ภูต้องใจ 

ครับ ขอประท้วงผู้ก าลังอภิปรายครับ ไม่ได้อยู่ในประเด็น ตอนนี เราก าลังพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564  แต่ท่านผู้อภิปรายไปอภิปรายเกี่ยวกับการ
เสนอแนวคิดแนวทาง ท่านควบคุมการประชุมด้วยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านอนันต์ ให้เข้าประเด็นด้วยนะครับ เชิญครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ครับผมว่าผมเข้าประเด็นครับ ถ้ามีคนพูดอย่างนี ผมก็คงจะเข้าไปไม่ได้ครับ  
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ขออนุญาตครับท่านประธาน ขออนุญาตท่าน ในเมื่อไม่มีคนพูดอย่างนี ผมก็ไม่
สามารถที่จะเข้าไปได้ครับ คือที่ผมอยากพูดอย่างนี คือ 1 อยากประหยัดเงินไป
ส่วนหนึ่งจะไปท าอะไรผมจะบอกทีหลังครับ จะมีเป็นข้อครับ ที่ตรงนี ท าไมท าต้อง
เอาไปท า เพื่อความสวยงามเอาหน้าเอาตา ท่านอุทัย แก้วกล้าเป็นคนพูดนะครับ 
อันนี ได้เปิดประเด็นให้ผมผมเลยพูด 2 จะจัดโต๊ะเก้าอี ที่ประชุมมันมีแล้วที่เฉลิม
พระเกียรติมันมีแล้วเป็นของ อบจ.กาฬสินธุ์ อันนี ผมต้องพูดครับ   3. โต๊ะเก้าอี ที่
นั่งเพ่ือความประหยัด ถ้าเป็นผมเป็นผู้บริหารซื อแชล็คมาประมาณ พัน 5 ให้
ลูกน้องทา 

 
ประธานสภาฯ      ท่านอนันต์ เข้าประเด็นด้วยครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  จะเข้าแล้วครับ ๆ  คือถ้าเงินเหลือผมอยากจะเอาไปส่งเสริมทางด้านการศึกษา  

นานแล้วครับผมประชุมมานี หลายครั ง ขออนุญาตกล่าวถึงคุณแม่ชม้อยนะครับ 
ผมเคยได้ยินเด็กเอามาพูดอยู่ตรงนี เป็นภาษาอังกฤษ เอามาค าวาทศิลป์หรือกวี
อะไรต่าง ๆ เอามาพูดอยู่ตรงหน้าของเรา ภาษาจีน อันนี ผมจ าได้นะครับถ้าผมไม่
ตายแล้วเกิด เพราะฉะนั นแล้วเป้าหมายของผมนี เงินส่วนที่จะมาท าส่วนนี  เอาไป
สนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียน 1 มี อบจ. มี 12  โรงเรียน 1 เอา
มา 5 คน มาอ่านให้เราฟังหรือภาษาจีนหรือค ากวีอะไรต่าง ๆ วาทะศิลป์อะไรต่าง 
ๆ อีกเทอม 1 เอามา 10 คน อันนี เขาเรียกว่าส่งเสริมการศึกษา ในเมื่อเราไม่มี
อะไรให้มันเราก็ไม่มีอะไรกระตุ่นให้มันมาได้ผมขออนุญาตเรียกมันนะครับเพราะ
มันขึ นหน่อยหนึ่งเพราะมันมีคนประท้วงครับถ้าไม่มีคนประท้วงคงไม่ขึ น คือต้อง
ให้เขามีที่สิ่งยึดเหนี่ยว คือว่าวันนี เอาเด็กมา 10 คนถ้าใครพูดเก่งตามนี  ให้ 1,000 
บาท ๆ เทอมหน้าท าอีกผมเชื่อว่าใน อบจ.ของเราจะต้องมีเด็กไปเรียนมากไม่มี
ทางลด ผมดูแล้วไม่ใช่ผมไปแต่โรงเรียนต่อส่วนมากเขาจะไปโรงเรียนเอกชนหมด 
ไปเอกชนหมด เพราะฉะนั นการสอนการสื่อสาร หรือการศึกษาของเราไม่เก่งนะ
ครับอันนี ผมขออนุญาตพูดนะครับ ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมจะขัดคนนะครับสิ่งที่มาท า
ตรงนี ก็ได้อยู่ แต่ไม่เป็นประโยชน์นะครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อภิปรายในญัตติ 

ที่ท่านนายกเสนอร่างข้อบัญญัตินะครับวันนี ผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบ      ข้อ
ซักถาม เชิญท่านคงเดช เฉิดสถิตย์ ครับ 

 
นายคงเดช เฉิดสถิตย์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุมครับผม คงเดช เฉดสถิตย์ ครับ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ เขตอ าเภอกมลาไสยครับ 
วันนี ก็ร่วมยินดีกับร่างข้อบัญญัติครับที่เข้าสู่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี นะครับ นิด
หน่อยท่านประธานครับเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งก็คือผมก็ได้ศึกษาดูในร่างแล้วครับก็
ควบคุมเกือบทุกด้าน ทุกโครงการแล้วก็ล้วนเป็นประโยชน์ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุก
เขตทุกอ าเภอนะครับ นิดเดียวที่อยากจะขอเพ่ิมเติมถ้าหากว่ามีโอกาสหรือว่ามี
งบประมาณท่ียังคงท่ีจะพอแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
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ของเรานะครับ นั นก็คือ งบไฟฟ้าถนนนะครับ ซึ่งเราได้ท าตั งแต่ปี 61 ซึ่งก็มี
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนมากมาย แต่ก็คงจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งด้วยความที่
อาจจะเกิดจากแสงสว่างที่ท าให้ข้าวมันไม่ออกรวง แต่ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ นกับพ่ี
น้องประชาชนนั น มากมายเหลือเกินครับในการที่เป็นไฟฟ้าแสงสว่างให้กับถนน
หนทางต่าง ๆ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วช่วงที่เป็นป่าเป็นดง ถ้าหากเรา
สามารถที่จะให้แสงสว่างให้กับพี่น้องประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน
นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนในตัวจังหวัด หรือพ่อค้าแม่ขาย หรือพ่ีน้องประชาชนสัญจร
ไปมาในช่วงเวลาค่ าคืน ดึก ๆ ดื่น ๆ ก็จะได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการสัญจรไป
มาเดือนทางนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วน  าไหลไฟสว่างถนนหนทางสะดวกนี่
คือสิงที่เป็นปัจจัยหลักของพ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราครับท่านประธาน
ครับฝากไว้แต่นี่ครับของพระคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกท่านใดประสงจะอภิปรายเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ 

ท่านผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยของทุกท่านในการน าร่างเชิญท่านวิรมณ์ศักดิ์   วงศ์
ธิเบศร์ เชิญครับ 

 
ดต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วน 

ทุกส่วนนะครับ ผมวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ จากอ าเภอนาคูนะครับ ผมก็ได้นั่งฟัง
หลาย ๆ ท่านที่ขึ นมาพูดผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ทุกท่านก็ล้วนแต่เป็นห่วง
พ่ีน้องปนะชาชนทั งนั นนะครบ เพื่อให้การใช้งบประมาณ ปี 64 เป็นไปด้วยความ
สมบูรณ์แบบเพ่ือความต้องการของพ่ีน้องประชาชน แต่ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ
มีแค่ 2 ประเด็นจะฝาก เก่ียวกับงบประมาณ ปี 2564 เรื่องการเกษตรนะครับ ก็
ใช้งบประมาณอยู่ 3,987,000 กว่าบาท ทีนี ปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วเราก็ให้
ความส าคัญเรื่องการเกษตรเกี่ยวกับข้าวการปลูกต้นไม้ แต่เราไม่เอาจริงจัง
เท่าท่ีควรนะครับ แต่ว่าโครงการเราก็ได้อบรมหลาย ๆ โครงการเก่ียวกับ
การเกษตร ผมก็มาตลอดมาเก็บข้อมูล มาฟัง โดยเฉพาะแล้วท่านรองประยงค์ ขอ
อนุญาตเอ่ยชื่อท่าน ท่านก็นั่งฟังตลอดเกี่ยวกับการเกษตร หลาย ๆ ที่ แต่ที่ส าคัญ
เราระดับ อบจ. เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ เดี๋ยวนี กลุ่มเหล่านั น ไม่ว่าจะเป็นปลูก
มะม่วงมหาชนก ปลูกข้าวเขาวงนาคู ปลูกยาง ปลูกหญ้าเป็นสินค้าทั งนั น เป็น
รายได้ให้พ่ีน้องประชาชนเยอะ เราน่าจะเก็บข้อมูลส่วนนี มาต่อยอดให้เขา สิ่งที่จะ
ต่อยอดคือท าให้เป็นสินค้าโอทอป คือสินค้าที่ส่งขายระดับประเทศ หรือเป็นสินค้า
ที่คนในประเทศต้องการมีมาตรฐานนะครับ เพราะเดี๋ยวนี  สัตว์เลี ยงต่าง ๆ เป็นโค 
กระบือต่าง ๆ ก็เป็นราคาทั งนั น หญ้าเป็นอาหารหลักส าคัญนะครับ เราก็ต้องต่อ
ยอดให้เขาอย่างมะม่วงเราจะส่งต่างประเทศเขาก็คัดกรอง หรือว่าแพคของให้ถูก
นะครับ เขาก็ซื อเราทั งนั น ยิ่งข้างเขาวงนาคูเป็นสินค้าที่คนทั งประเทศรับประทาน
เราก็ต้องต่อยอดให้เขาเพ่ือเป็นสินค้าเป็นรายได้ของคนในท้องถิ่นนั นนะครับ 
เพราะว่าถ้าเราไม่ท าแล้วพ่อค้าที่เขาสั่งซื อมา พ่อค้าคนกลางพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ 
เขาก็แลกเปลี่ยนประชาชนที่ท างานทั งปีนะครับข้าวนาปี โดยเฉพาะเขาวงนาคู 
ข้าวนาปีนะครับไม่ใช้ข้าวท า 2 รอบได้นะครับนาปรังก็ประมาณ 5 - 6 ร้อยไร่ไม่
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มากเทา่ไหร่ ก็น่าจะคิดส่วนนี ต่อยอดให้เขานะครับ ประเด็นที่ 2 ที่ผมจะพูด อบจ.
เรานี  ก็ใหญ่ ด้วยเจาะบ่อบาดาลส่วนนี นะครับ ติดไฟขาวที่ราบสูงเรื่องบาดาล
ส าคัญมาก ผมบอกว่าควรจะเพ่ิมเงินส่วนนี เรามองความส าคัญของพ่ีน้อง
ประชาชน ความเดือดร้อน เดือดร้อนมาก โดยเฉพาะนาคูเป็นแห่งที่เดือดร้อน
เรื่องน  ามาก ช่วงนี น  ามากแต่ว่าหมดฝนเขาว่าพอจิ งหรีดร้องหน่อยหนึ่งมันก็จะ
แห้งหมดแล้วครับ เรื่องน  าใต้ดินเป็นปัญหามาก ฉะนั นผมอยากจะฝากให้ประธาน
ไปถึงผู้บริหารว่า เราสมควรไหมจะซื อเครื่องเจาะบ่อบาดาลอีกชุดหนึ่ง แล้วก็ทุ่ม
ค่าใช้จ่ายน  ามันหล่อลื่นน  ามันเชื อเพลิง การไปเจาะบ่อน  าบาดาลนั น แห่งพื นที่ที่
ผมพูดมาไม่เท่ากันอย่างของผมต้องกว่า 35 เมตร ไม่ใช่จะเอาที่เดียวกันหมด 
เท่ากันหมด 35 เมตรไหลหยุด ถ้าหยุดแล้วประชาชนเขามองหน้า สจ. มีความคิด
แบบไหน สจ. จะออกค่าน  ามันได้ไหม หรือยังไงนะรครับ มันหลาย ๆ อย่างมัน
เป็นผลลบมาเป็นเรา ความเสียใจคือความตั งใจมากแล้วไม่ได้น  าเขาก็เสียใจนะ
ครับ ตรงนี ผมว่าควรทุ่มนะครับตอนนี ยังทันอยู่เพ่ือเพ่ิมงบประมาณน  ามัน
เชื อเพลิงให้บ่อเจาะบาดาลน  ามันหล่อลื่น ตัดไปเลยครับให้มันเต็มเลย และท่ีส า
ครับผมขอนิดหน่อยว่า เราก็มีเครื่องบดปรับพื นผิวจราจรซื อมาหลายล้านหินซื อ
เถอะรับให้พอ ยางซื อให้พอ เพราะบุคลากรเราเยอะ อุปกรณ์เราก็มี พอหมดฝนก็
ท าครับ เพราะคือความต้องการของพ่ีน้องประชาชนถ้าจะมาปรับมันแล้วใคร
เดือดร้อนครับ อบจ. ทั งนั น เจาก็พูดต่อ สจ. ไปไหนก็ว่าให้แต่ สจ. ค าก็ไม่ว่าแขวง
การทางหรือกรมทางหลวงนะครับ ของเขานี ปะทุกวันฝนตกเขาก็ยังปะนะครับ 
ฝนตกเขาก็ตัดหญ้าทุกวัน ของเรานี สัก 5-6 วัน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านผู้บริหาร 

ตอบข้อสงสัยและข้อซักถามของทุกท่านนะครับ ก่อนที่จะรับร่างข้อบัญญัตินะ
ครับ เชิญท่านผู้บริหารครับ 

 
นายประยงค์ โมคภา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นะครับที่ท่านได้กรุณาสะท้อนร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขี นซึ่งจะท าให้คณะฝ่าย
บริหารคณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้น าไปปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์ 
ยิ่งขึ น เท่าที่ผมได้นั นฟังในครั งนี นะครับมีตัวแทนของท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กรุณาอภิปรายทั งหมด 8 ท่าน นะครับ บางเรื่องก็
ซ  าบางเรื่องก็ไม่ซ  าผมใคร่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านแล้วก็ข้อชี แนะของท่านที่ท่านได้
ชี แนะในการจัดท าข้อบัญญัติในครั งนี  ครับท่านแรกขออนุญาตเอ่ยนามท่านเกรียง
ศักดิ์ พันโกฎิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต อ าเภอเมือง 
ท่านได้ชี แนะถึงงบเกษตรนะครับ ซึ่งมีน้อยเลือกเกินคือ 3.9 ล้าน นั นก็คือ 3 ล้าน 
9 แสน ท่านก็เสนอให้ไปดูอีกครั งหนึ่งให้เกิดความสมดุลนะครับ แล้วท่านก็ได้
เสนอให้มีเครื่องออกก าลังกายเพราะท่านมาดูแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบจ. วิ่งรอบ
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เราเป็นหน่วยงานใหญ่ก็น่าจะมี ห้องหนึ่งที่เป็นห้องฟิตเนส นะครับ แล้วก็ เรื่อง
ของเครื่องเสียงในห้องนี  เรื่องของเก้าอี ในห้องประชุมให้เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ 
อบจ. นะครับเป็นข้อเสนอที่ดีมากของท่านต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี ด้วย ท่านที่ 2 นะครับ ท่านวุฒิศักดิ์ พลเสนา ก็สงสัยเหมือนกับที่ผม
สงสัยเลยครับปี 63 งบทั งหมด 1,070 ล้าน ปี 64 งบ 1,010 ล้าน นั นก็ลดลงไป 
60 ล้าน นะครับส าหรับเรื่องนี นะครับผมขออนุญาตไว้ก่อนว่าขอทางขออนุญาต
กองแผนเป็นผู้ชี แจง แต่ว่าเดี๋ยวผมทั งหมดก่อนค่อยชี แจงทีละกองนะครับ ท่านที่ 
3 นะครับ ท่านวิรัตน์ ภูต้องใจ ท่านก็เป็นห่วงหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องภัยแล้วที่
ท่านได้พูดโดยตลอด แล้วก็อยากให้มีเครื่องเจาะนะครับเพราะว่าท่านไปดูแล้วมัน
มีเงินส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่รู้สึกจะเป็น 74 ล้าน ก็แล้วท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของ
การศึกษาเพราะแม้ว่าจะ 32% แต่เมือท่านไปดูแล้วเป็นงบเงินเดือนซะมากกว่า 
ส่วนงบพัฒนามีน้อยมากและที่ท่านเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือก็ตรงกับท่ีผมเป็นห่วง 
ซึ่งผมได้อ่านดูแล้วนะครับคืองบเงินเดือนเงินวิทยะฐานะ ดูแล้วตังเลขมันลดลง 
เกรงว่า แต่ความเป็นจริงนั นเงินเดือนมันเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ แล้วคนของเรานี ก็ได้
วิทยะฐานะเลื่อน ๆ ท่านเป็นห่วงว่าจะมีเงินจ่ายไหม ในข้อมูลอันนี ผมใคร่ขอ
อนุญาตฝ่ายการเงินชี แจงท่านด้วยนะครับ ท่านที่ 4 นะครับ ท่านอุทัย แก้วกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตฆ้องชัย ท่านก็สงสัยเหมือนกับท่านวุฒิ
ศักดิ์ นะครับ คือปี 63 1,070 แต่ปี 64 1,010 ล้านนะครับ ท่านก็สงสัยสถานะ
การเงิน ซึ่งคนอ่ืนก็คงจะสงสัยเหมือนท่าน เพราะตอนนี เงินยังไม่ถึง 30 กันยายน 
63 แต่ อบจ.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวถึงสถานะการเงิน 1. เงินฝาก เงินสะสม เงินส ารอง
ที่มี เงินที่ก่อหนี ผู้พัน และเงินยังไม่ก่อหนี ผู้พันอีกตั ง 78 โครงการ นะครับเป็นเงิน
เยอะทีเดียว ซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านสุรพงษ์ ท่านก็ได้ชี ให้ดูผมเองก็
สงสัยเหมือนกันนะครับเงินฝากตั ง 400 กว่าล้าน แล้วก็อีกอันหนึ่งเงินสะสมใช่
ไหมครับ รวมกัน 2 ตัวเกือบครึ่งของงบประมาณ นะครับ อันนี ผมก็ใคร่ขออนุญาต
กองคลังได้ชี แจง ซึ่งก็ท่านก็มีความประสงค์อยากจะให้ขออนุญาตเอ่ยนามให้
พ่ีสาวตอบนะครับ โอเคครับแล้วก็ท่านอุทัยก็ได้เสนอให้ท าห้องประชุม อบจ. 
ข้างล่าง เพราะอยากท าห้องนี ให้สวยงามเด่นเป็นสง่านะครับส าหรับผู้ที่มาศึกษาดู
งานจากที่อ่ืนนะครับอันนี เป็นข้อเสนอของท่านนะครับ แล้วก็ท่านที่ 5    ท่านสุ
รพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอ าเภอกุฉิ
นารายณ์ ก็สงสัยตัวเลขของให้กองแผนกองคลังได้ชี แจงตามที่ อันหนึ่งอันแรกเลย
สถานะการเงิน นะครับ ตัวเลขอันนี มันเป็นนั่นไงเอามายังไงแล้วก็เหลือตั ง 400 
กว่าล้าน เราจะเอาไปใช้กับงบ 64 ได้หรือไม่ ช่วยกรุณาชี แจงนะครับกองแผนด้วย 
ท่านที่ 6 ท่านคงเดช เฉิดสถิตย์ ขอเพ่ิมงบไฟฟ้าถนนซึ่งเคยท ามาแล้ว แล้วท่านก็ชี 
ด้วยว่าอุปสรรค อันหนึ่งก็คือข้าวไม่ออกรวงนะครับแต่ประโยชน์ท่านบอกว่ามีมาก 
อันนี ฝ่ายบริหารจะรับไว้ ท่านที่ 7 ท่านอนันต์ จิตพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอนามน ท่านอยากเสนอให้ประหยัดอย่างห้อง
ประชุมนี แทนที่เราจะลงทุกเยอะท่านก็บอกว่าเอาแชล็คมาทาให้มันสวยสดงดงาม
เพราะท่านบอกว่าห้องประชุม 80 พรรษามีอยู่แล้วอันนี ก็เป็นข้อเสนอของท่านนะ
ครับก็คงจะรับไว้ท่านบอกว่าให้ประหยัดและเอาไปสนับสนุนฝ่ายการศึกษา เร่ง
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เด็กทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งนี นะครับก็จะรับไว้นะครับท่าน ท่านสุดท้ายท่านวิรมณ์
ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ อยากจะให้ต่อยอดที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพได้ท าไว้ ต้องยอมรับนะครับ ฝ่ายนี ผมขออนุญาตเอ่ยนามคุณล าดวน 
พรเรืองวงศ์ เป็นหัวหน้ฝ่าย และท่านก็ไปท าหลายโครงการทีเดียวไม่ว่าจะเป็น
มะม่วงมหาชนกที่ หนองกุงศรี แล้วก็โชคอนันต์ ที่หนองกุงศรี พวกอ้อย พวกมัน 
พวกอะไรต่าง ๆ ท าเยอะทีเดียว ผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่านวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์นะครับ คือต่อยอดให้เขาอีก ซึ่งในส่วนหนึ่ง
ก็ท าไปบ้างแล้วนะครับคือเราไปต่อยอดพอดีผลิตภัณฑ์โดยร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 5 ที่จังหวัดขอนแก่น นะครับและเร็ว ๆ นี  เราก็จะต่อยอดให้กับ
กลุ่มเกษตรโดยน าเขามาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมชารองนะครับเราก็พยายาม
อยู่นะครับแต่ก็คงยังไม่ทั่วถึงก็จะรับข้อเสนอของท่านมอบให้กับกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตไปด าเนินการต่อความประสงค์ของท่านครับ แล้วก็ท่านก็ฝากเครื่อง
เจาะเพราะว่าเกิดปัญหาเพราะเจาะไปแล้วบางทีน  ามันหมดฝ่ายเจาะเขาก็ต้องเลิก
นะครับ ท่านก็เสนอแนะให้ซื อน  ามันให้พอวัสดุอุปกรณ์อะไรต่าง ๆ นะครับต้อง
ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับ ต่อไปที่ ผมใคร่ขออนุญาตฝ่ายต่าง ๆ        ที่
ผมเสนอไวให้เป็นผู้ตอบตั งแต่กองแผน กองคลังนะครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขออนุญาตเชิญครับ เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ 
 
นางทุเรียน  ศรีสงคราม  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อ านวยการกองคลัง ขอตอบข้อ
ซักกถามของท่านสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ. เขตอ าเภอกุฉินารายณ์ นะค่ะ ในข้อ
สงสัยของท่านก็คือ ค าชี แจงค าแถลงงบประมาณหน้า  1 นี นะค่ะในเรื่องของ
สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในข้อ 1.1 งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ซึ่งตัวแบบฟอร์มที่ออกมาจากระบบเลยซึ่งกองแผนได้ปริ นออกมา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ส่วนตัวดิฉันเองก็พ่ึงเห็นวันนี เหมือนกัน ซึ่งก็พอที่จะ
ประมาณได้ว่าในค าอธิบายในปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินการคลังดังนี นะค่ะ ข้อ 1.1 เงินฝากธนาคาร
จ านวน 413,951,180.43 บาท นั นคือเงินสุดในมือที่เรามีทั งหมดนะคะ ไม่ว่าจาก
ออมทรัพย์หรือว่าฝากประจ าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมารวมแล้วก็มีจ านวนเท่านี  
ซึ่งในตัวเงินฝากนั นนะค่ะธนาคารตัวนี จะมีทั งเงินสะสม ทั งเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็น
เงินประกันสัญญา เงินประกันซอง หรือว่าจะเป็นเงินต่าง ๆก็จะมีอยู่ในนี นะค่ะ จะ
รวมอยู่ในนี  413 ล้าน ไม่ใช่ว่า 413 ล้านไปบวกกับเงินสะสมอีก 261 ล้านบาทอีก 
101 ล้านอันนี ไม่ใช่นะค่ะอันนี ก็คือในตัวเงินสะสม 261 ล้านเงินทุกส ารองเงินทุน
สะสม 101 ล้าน แล้วก็รายการกันเงินอะไรต่าง ๆ นี  อยู่ใน 413 ล้าน นี นะค่ะ 
เพราะฉะนั นแล้วในตัวเงินตัวนี ก็คือเป็นยอดเงินของวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นะ
ค่ะ นี คือรายการเงินทั งหมดที่มีนะค่ะ ส่วนท่านบอกว่าเงินสะสมจ านวน 261 ล้าน 
สามารถใช้ได้หรือเปล่า เวลาเราจะใช้เราจะต้องไปเข้าสูตรการค านวณของทาง
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ตามระเบียบที่เขาก าหนดมานะค่ะว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่านะค่ะต้องไปเข้าสูตร
ของเขาก่อน ดิฉันก็มีเรื่องที่น าเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านนี ก่อนนะค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   ต่อไปนะครับเชิญท่านผู้อ านวยการกองแผนครับ 
 
นางวนิดา อ าภรณ์  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก แล้วก็ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางวนิดา อ าภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ
กองแผนและงบประมาณนะค่ะ สืบเนื่องจากข้อสอบถามที่ถามว่าการประมาณ
การรายรับของปี 63 กับปี 64 นะค่ะ เนื่องจากว่าในปี ที่เป็น 1,070 ล้านบาทของ
ปี 63 นะค่ะคือตอนนั นที่ เราส่งข้อมูลของบประมาณกับส านักงบประมาณเป็น
ยอดเงินที่เราคาดว่าเราจะได้รับนะค่ะ ตอนนั นจะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน ก็คือ
ส านักงบประมาณยังไม่ได้แจ้งยอดมาค่ะ เราก็เลยประมาณการไปอยู่ที่ รวมแล้ว 
1,070 ล้านบาท ซึ่งท าให้และพอหลังจากท่ีเรารับทราบการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงบประมาณนะค่ะท าให้เรารับทราบว่างบประมาณท่ีเราได้รับการ
จัดสรรในสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปขาดอยู่ประมาณ 70 ล้านบาทในปี 64 นี ท าไม
ตัวเลขเราถึงลดลงเนื่องจากว่าในปี 64 เราได้รับตัวเลขที่สรุปที่แน่ชัดที่เราได้รับมา
จ านวน 617 ล้านบาทแล้วก็มารวมกับรายได้ของเราซึ่งเราก็ประมาณการใกล้เคียง
กับปี 62 392 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,010 ล้านบาทนะค่ะ ส าหรับ กรณีที่ถามว่า
เงินเดือนและวิทยฐานะ ซึ่งที่เราได้รับในข้อมูลที่มีบอกว่าจะมีเพียงพอหรือไม่นะ
ค่ะ กองแผนก็ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า ขอมูลจ านวนครูของเราคลาดเคลื่อน
เนื่องจากว่าส านักงบประมาณเขาจะจัดสรรงบประมาณให้ตามข้อมูลที่มี แต่เราก็
ได้ท าการแปรเพ่ิมไปแล้วนะค่ะ ซึ่งคลาดเคลื่อนไปอยู่ประมาณ 10 กว่าล้านบาท
ค่ะ แต่ยังไม่ได้รับค าตอบว่าเราจะได้หรือไม่ ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการนะค่ะ ในการขอแปรเพ่ิมของ อบจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งในการแปรเพ่ิม
เราก็ไม่ได้แปรเพ่ิมเฉพาะของเงินเดือนวิทยฐานะเราแปรเพ่ิมในส่วนของแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วก็ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราคือเราแปรเพิ่มไปที่ 101 ล้าน
บาท ซึ่งเขาก็บอกว่าท าไมกาฬสินธุ์ แปรเพิ่มเยอะขนาดนั นนะค่ะ ในส่วนของ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ท่านถืออยู่นะค่ะ ท่านจะเห็นเราก็พยายามให้ท่าน
เห็นว่า งบที่ อบจ. จัดสรรคือ 392 ล้าน กับ 617 ล้าน เราพยายามให้ท่านเห็นก็
คือเราแยกออกมาโดยว่างานระดับมัธยมศึกษา นะค่ะการงานการศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ ซึ่งเราจะเป็นในสัดส่วนเราจะใช้ในสัดส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่รับจัดสรร
จากส านักงบประมาณ ท่านจะเห็นได้ในแผนงาน 2 แผนงานนี นะค่ะมันจะเกิด
ความชัดเจนในระหว่างของผู้ปฏิบัติแล้วก็ทางฝ่ายที่เราที่จะรายงานข้อมูล สืบ
เนื่องมาจากเราไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ แต่ปีนี เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจ
ร่วมกันก็คือ 2 แผนงานนี จะเป็นงานที่จะเป็นเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากส านักงบประมาณนะค่ะ ซึ่งกสนตั งงบประมาณในของปี 64 เราต้องประมาณ
การใกล้เคียงกับรายรับจริงของปี 62 ซึ่งทางท่านอุทัย บอกว่าท าไมมีผลกระทบ
จากท าไมถึงตั งลดลงนะค่ะ ซึ่งเราถ้าจะพูดถึงว่าการตั งลดลงของเราก็ต้อง
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ประมาณการรายรับจริงของปี 2563 ซึ่งถือว่า 62 นะค่ะรับจริง 62 ซึ่ง 62 นี สูง
กว่า 63 ซึ่ง 63 เราได้รับงบประมาณที่ ลดลงมา ซึ่งผลกระทบจากโควิด 19 นะค่ะ 
ก็เป็นปัญหาอยู่ว่าในปี 64 นี  ในรายรับของเงินรายได้ที่เราจัดสรร จัดเก็บเองหรือ
รัฐบาลจัดสรรให้ ที่เราตั งไว้ 392 ล้านบาท ก็อาจจะเราไม่ทราบว่าจะเขาเกณฑ์ท่ี
เราได้จัดตั งไว้หรือเปล่านะค่ะ แต่ในสัดส่วนของที่ส านักงบประมาณจัดสรรมา
ได้รับค่ะก็คือส านักงบประมาณจะแจ้งว่าในส่วนนี  คือเขาก็จะส่งเล่มมาให้เราแล้ว
นะค่ะเล่มขาวคาดแดงที่แจ้งการจัดสรรมาเรียบร้อยซึ่งการขอแปรเพ่ิมไปซึ่งก็ขอ
การยืนยันอยู่ค่ะ ส าหรับที่ท่านอุทัยถามว่าแผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา ที่เรา
ตั ง 223,745,620 บาท ก็จะประกอบด้วยเงินรายได้แยกเป็นเงิน 122,506,600 
บาท แล้วก็เงินอุดหนุนทั่วไป 101,689,000 บาท ในสัดส่วนนี คือ 101,659,000 
บาทเราได้รับแจ้งการจัดสรรมาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ 122 ล้านยังเป็นการ
คาดคะเนว่าจะได้รับหรือไม่ ค่ะขอน าเรียนค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับท่านผู้บริหาร ที่ได้ชี แจงให้กับท่านสมาชิกสภาให้ทราบนะครับ  

เรื่องนี การอภิปราย ก็พอสมควรแล้ว นะครับ เชิญท่านสุรพงษ์ครับ 
 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  กราบเรียนท่านประธานครับ เป็น ท่านประธานครับต้องขอขอบคุณท่าน 

ฝ่ายบริหารมอบมหายให้ท่าน ผอ.ทุเรียนได้ชี แจงนะครับ  ก็เข้าใจระดับหนึ่งนะ
ครับ ในฐานะท่ีพ่ีสาวจะเกษียณ 30 กันยายน นี ก็ ก่อนจะก็จะปวดหัวก่อนนะครับ 
แล้วก็ฝาก ผอ.กองคลังคนใหม่นะครับพ่ีทุเรียน ผอ.กองคลัง ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ชี แจงบอกว่าภาพให้ 413 ล้าน เป็นเงินฝากทุกหมวด ทุกกองเงินในบัญชีธนาคาร 
ของ อบจ. 413 ล้าน แต่เงิน 413 ล้าน เป็นแยกย่อยแต่ละประเภทเงินออกไป 1. 
เงินใน 413 ล้านเป็นเงินสะสม 261 เป็นเงินทุนส ารองเงินสะสมอีก 101 ล้านเศษ 
แล้วก็เป็นโครงการที่ผู้พันหนี แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายอีกประมาณ 2 ล้าน แล้วก็
รายการที่กันไว้ส าหรับ ยังไม่ได้ผู้กับก่อสร้างหนี ไว้ 8 โครงการ เป็นเงิน 12.5 ล้าน
บาท ผมบวกตัวเลขดูแล้วกับไปลบกับ 413 ล้านมันยังเหลือ 37 ล้าน ผมก็นั่งคิด
ว่า 37 ล้านมันจะเป็นเงินตรงไหน เมื่อตอนนี เราเป็นเดือนสิงหาคม ยังไม่ได้จ่าย
เงินเดือน ผมก็มามองว่าเงินเดือนข้าราชการ อบจ .5 ล้านบาทต่อเดือน สิงหาคมก็ 
5 ล้าน กันยายน ก็ 5 ล้าน ก็เป็น 10 ล้าน ก็ยังขาดอีก 27 ล้าน ผมก็เลยมองว่าไอ้
ที่ 27 ล้านมันเป็นไปได้ไหมคิดเองนะครับ เป็นไปได้ไหมที่เป็นภาษีส่วนอื่น ภาษี
ล้อเลื่อน ภาษีสรรพสามิตมันเข้ามาก่อน มาเข้ามาพักก่อนแล้วไม่รู้เป็นยังไงมัน
เหลือ 27 ล้าน แล้วขณะเดียวกันโครงการอ่ืนยังไม่ได้ท าสัญญา ผมก็เลยว่ามันเป็น
เพราะอะไร แต่ยังมีเงินเหลืออยู่ ก็เลยสงสัยอีกนะครับ เพราะฉะนั นฝากด้วยนะ
ครับ ท่าน ผอ.ทุเรียนขออนุญาตเอ่ยนามที่จะต้องเกษียณแล้ว ว่าที่ ผอ.คนใหม่ก็
ต้องดูไว้รายละเอียดตรงนี นะครับเพราะว่าเงินมันนอนอยู่ตั ง 261 ล้านเงินสะสม
มันเยอะนะครับก็ถ้าข้อบัญญัติไม่พอก็ ผอ.กองคลังคนใหม่ถ้ามีการเลื่อนต าแหน่ง
หรือว่าจัดสรรมาใหม่ฝากดูตัวเลขนี ด้วยครับ 27 ล้านส่วนต่างชี แจงสักครั งหนึ่งนะ
ครับ 
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ประธานสภาฯ   เชิญท่านผู้บริหารได้ชี แจงนิดหนึ่งครับ 
 
นายประยงค์ โมคภา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในเรื่องของสถานะการเงินการคลังนี ผู้ถามยังไม่
ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับใคร่ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ตอบอีกครั งหนึ่ง
ครับ ขออนุญาตครับ 

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
 
นางทุเรียน ศรีสงคราม   ค่ะเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อ านวยการกองคลังนะค่ะ ส าหรับ
ยอดเงินฝากธนาคาร 413 ล้านบาทที่ปรากฎในตัวแถลงงบประมาณนะค่ะ ในตัว
หนึ่งที่ยังไม่มีปรากฎในนี ก็คือ อันนี ไม่ใช่ว่ายอดทั งหมดจะมารวมกันมาเป็นอย่างนี 
นะค่ะ ในตัวหนึ่งที่ไม่มีในนี ก็คือ มันเป็นเงินรับฝากประกันสัญญา รับฝากประกัน
ซอง อาจจะมีในนั น แต่มันไม่ได้มาปรากฎในนี ค่ะ มันก็เลยไม่มียอดตัวนี มาปรากฎ 
ไม่ใช่ว่าเงิน 4 -5 ยอดจะมารวมกันเป็น 413 ล้าน นะค่ะมันยังมียอดงเงินรับฝาก
ประกันสัญญา มียอดเงินยืมอะไรต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราจะพิสูจน์ยอดงบการเงินมันก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่ง แต่อันนี เราก็เพียงชี แจงว่าการบริหารงบประมาณรายจ่ายของปี 63 
ที่ยกมาจากปี 62 มันมีอะไรบ้างค่ะน าเรียนที่ประชุมทราบเท่านี ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทา่นวรากรณ์ ภูอาภรณ์ นะครับ 
 
นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหารท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ผมวรากรณ์ ภูอาภรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เขตอ าเภอยางตลาด ท่านประธานครับนิดเดียวครับ วันนี ขอชื่นชมท่าน
ผู้บริหารที่สามารถน าข้อบัญญัติงงบประมาณที่น าเข้าสู่การพิจารณาของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ได้ทันตามก าหนดในห้วงของปีงบประมาณซึ่ง
ต่างจากปีท่ีแล้วเราเลทมา แต่ปีนี เราสามารถน าให้สภาได้พิจารณาตามระยะเวลา
ที่เหมาะสมครับ ท่านประธานครับ ด้วยความเป็นห่วงในร่างข้อบัญญัติแห่งนี ปีนี 
มาดูบันทึกหลักการและเหตุผลก็พิจารณาหลาย ๆด้านก็จะ แล้วก็มาดูตัวเลข
งบประมาณ สะกิดในอยู่นิดเดียวด้วยเมืองกาฬสินธุ์ของเราเป็นเมืองเกษตรกรรม
แต่มาดูตัวเลขงบประมาณท่ีจัดสรรในด้านเกษตรเพียงแค่ 3 ล้าน 9  ไม่ถึง 4 ล้าน
เลย แต่ที่แผนงานอุตสาหกรรมโยธาตรงนี ผมอยากฝากท่านผู้บริหารได้ค านึงถึงภูมิ
ปัญญาด้านเกษตรของพ่ีน้องจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของพ่ีน้องจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราด้วยงบประมาณท่ีเหมาะสมมากกว่า
นี  เพราะว่าทุกท่านได้ทราบว่ากาฬสินธุ์ เรารายได้หลักของพ่ีน้องประชาชนมา
จากการท าอาชีพเกษตรกรรม แล้วทีนี ผมมาดูงบประมาณเพียงแค่ 3ล้าน 9 ซึ่งผม
เห็นว่ามันมันไม่สมดุลกับที่เราตั งไว้ 1,010 ล้านเพราะฉะนั นฝากนิดเดียวท่าน
ประธานไปยังท่านผู้บริหารซึ่งเรายังมีงบกลางอยู่ที่ 74 ล้านถ้าจะจัดสรรแบ่งไป
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ส่งเสริมเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่ีน้องกาฬสินธุ์ได้ อยากให้
ท่านนายก หรือท่านผู้บริหาร หรือว่าท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันระดมความคิด
ระดมสมองว่าส่วนไหนที่จะสามารถน างบประมาณไปอุดหนุนไปส่งเสริมเขาได้ก็
อยากจะให้ผู้บริหารได้ค านึงถึงพ่ีน้องเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย ท่านประธาน
ส่วนแผนงานด้านอื่น ๆ ก็เป็นว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสม ซึ่งถ้าดูฐานก็ได้รับการ
ปฏิบัติสนองนโยบายจากข้าราชการ อบจ. เป็นอย่างดีซึ่งปีที่แล้วเราได้ตั ง
งบประมาณไว้ที่ 1,070 ล้าน ก็คงไม่ติดขัดซึ่งข้าราชการทุกส่วนทุกกองก็ได้
สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ผมก็ขอชื่นชมท่านผู้บริหารซึ่งท่านได้มีผู้ใต้บังบัญชา
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สนองนโยบายของท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่วนนี พี่น้อง
ประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์ในส่วนนั น ก็หวังว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีนี จะ
ผ่านสภาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ซึ่งหวังว่าผลประโยชน์
ทุกเม็ดทุกหน่วยเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็คงจะผ่านจากการบริหาร
งบประมาณพ่ีน้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี อย่างเต็มท่ีเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยครับท่านประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวิรัตน์เชิญครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจัวหวัดกาฬสินธุท์ี่เคารพครับ  

ผมวิรัตน์ ภูต้องใจครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เขต 2 
อ าเภอสมเด็จครับ เมื่อสักครู่นี ท่านผู้บริหารท่านก็ได้ให้ทั งกองแผนแล้วก็กองคลัง 
ได้ชี แจงไปคราวนี เหลืออีกค าถามหนึ่งครับท่านประธาน เพราะว่าเมื่อสักครู่นี  
ค าถามที่ผมได้ถามไปในร่างข้อบัญญัติ ปี 64 นี  เกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทนวิทย
ฐานะของทางข้าราชการฝ่ายการศึกษา คราวนี ผมก็เลยได้มาติดใจสงสัยอยู่ที่ฝ่าย
การเมืองนี ละครับฝ่ายการเมืองของฝ่ายการเมือง ตั งแต่ปี 2560 จนถึง 2564 นะ
ครับท่านประธานเริ่มตั งแต่ปี 2560 ก็มีรายจ่ายจริงแล้วก็มีการประมาณการยาว
มา ก็คือเงินเดือนของนายก รองนายก แล้วก็มีเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรอง
นายก และท่านนายก แล้วก็เงินค่าตอยแทนพิเศษนายก รองนายก อยู่ที่ 3 แสน 
แล้วอยู่ที่ 1,399,320 ก็ตั งมาตั งแต่ 2560 2561 พอตอนนี ปี 2562 ลดลงอยู่ที่ 
1,226,260 พอ 63 ก็โผลกลับคือมาปกติ แล้วปีนี ประมาณการมาปี 64 ก็กลับคืน
มาท่ี 1,399,320 แล้วก็มีค่าต าแหน่งค่าตอบแทนพิเศษอยู่ที่ 3 แสน ที่จริงถ้าเกิด
ว่ายาวมาตั งแต่ปี 60 ถึง 64 ในตัวเลขเดิมคือล้านสาม ผมก็ไม่สงสัยนะครับ คราว
นี พอมันมาลดลงปี 62 แล้ว แล้วก็มาเพ่ิมกลับคืนเพราะว่าเงินเดือนฝ่าย
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองนี ตรงนี คือต าแหน่งของรองนายกและก็นายกครับท่าน
ประธาน อยากจะให้ท่านผู้บริหารได้ชี แจงข้อสงสัยจริง ๆ ครับเป็นค าถามสุดท้าย
ครับท่านประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านผู้บริหารได้ชี แจงครับ เกี่ยวกับข้อซักถามของท่านสมาชิกสภานะครับ  
 
นายประยงค์ โมคภา  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กรุณาอภิ ปรายและซักถามข้อสงสัย เกี่ยวกับงบ
การเกษตร ซึ่งข้อสงสัยของท่านก็ตรงกับท่านแรกที่ท่านลุกขึ นอภิปรายนะครับคือ
ท่านขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ แล้วก็ท่านวรากรณ์ภูอาภรณ์ก็
ได้สงสัยตัวเลขเดียวกันเพราะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นมีอาชีพเกษตรมีรายได้จาก
การเกษตร แต่งบน้อยเหลือเกินท่านเป็นห่วงครับมีเพียง 3 ล้าน 9 ซึ่งนี่ไม่ใช่
ค าถามแต่เป็นข้อเสนอแนะ ผมขออนุญาตกลับไปหารือกับฝ่ายจัดท าข้อบัญญัติคือ
ท่านปลัดและกองแผนนะครับจะพยายามเพ่ิมโครงการขึ นอีกเพราะผมเองก็เห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประเทศเกษตรแต่งบทางด้านการเกษตรนี  3 ล้าน 9 
น่าจะมีสัก 10 ล้านขึ นท านองนี นะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่
ได้กรุณาเสนอแนะนะครับ ด้วยความเป็นห่วงท่านวิรัตน์ ภูต้องใจสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอสมเด็จ เมื่อท่านดูข้อบัญญัติแล้วท่านก็เป็น
ห่วงนะครับ คือในเรื่องของเงินเดือน ฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะเงินเดือนของนายก 
รองนายก ในปี 62 ลด  ในปี 64 ก็มี 1ล้าน 3 นะครับ มันขึ น ๆ ลง ๆ ก็ท าให้เกิด
ความสงสัยได้ นะครับเพราะฉะนั นในเรื่องนี นะครับก็ขออนุญาตทางฝ่ายการเงิน
คือท่านผู้อ านวยการกองคลังได้กรุณาชี แจงในเรื่องเงินเดือนมันจะเป็นเพราะว่า
ท่านรองหนึ่งท่าน กองแผนใช่ใหม่ครับที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขออนุญาตให้กองแผน
เป็นผู้ตอบในเรื่องนี นะครับ 

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับเชิญครับ ผู้อ านวยการกองแผนครับ 
 
นางวนิดา อ าภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่าน ดิฉันนางวนิดา อ าภรณ์ ขอชี แจงในเรื่องของการตั ง
เงินเดือนของคณะผู้บริหารนะค่ะ ซึ่งเราตั งเพราะเราจะตั งตามกรอบค่ะ ส่วนใน
รายละเอียดนะค่ะขอชี แจงในขั นตอนของการแปรญัตติค่ะขอบคุณค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กาฬสินธุ์ ทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความส าคัญในการน าร่างข้อบัญญัติเข้าในปี 64 
ครั งนี นะครับ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารอีกครั งนะครับที่ตอบข้อซักถามทุก ๆ  ข้อ
ของท่านสมาชิกนะครับ ก่อนที่จะขอมติจากท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติหนี หรือไม่นะครับเชิญท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ มีอะไรเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ท่านประธานสภาครับ ผมฟังเพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วท่าน 

ผู้บริหารก็ได้ตอบมีประเด็นที่ แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน ท่านประธานครับ 
เพ่ือนสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็บอกว่าแก้น  าแล้งน  าท่วมเครื่องเจาะบ่อบาดาลสารพัด
ให้ช่วย ท่านประธานครับผมมีอยู่ 1 ค าถามว่า อันดับที่ 1 ท่านประธาน
งบประมาณท่ีตั งไปแล้วที่คิดว่าจะเอาไปเลือกตั งสมาชิกในปีงบประมาณท่ีผ่านมา
ครับท่านประธาน น ามาใช้ครับท่านต้องน ามาใช้ภายในเดือนสิงหาคม กันยายน นี 
ครับอย่างน้อย ๆ เดือนกันยายนท่านต้องก่อหนี ผูกพันให้เรียบร้อย อันที่ 2 ครับ 
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เพ่ิมเติมให้เต็มแก้ปัญหาให้ถูกจุดอะไรก็แล้วแต่เงินสะสม สะสมไว้ท าไมครับ 
สะสมไว้เพ่ือใครน ามาใช้เถอะครับ ทางออกท่ี 3 ครับอันนี ขอฝากคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของข้อบัญญัติปี 64 อันไหนที่ไม่
สมเหตุสมผล อันไหนที่ไม่สมควร ไม่ประหยัด ไม่มีประโยชน์ ท่านน ามาแก้ไข
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในด้านการเกษตร แก้น  าแล้งน  าท่วม แก้ถนนหนทางที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ แก้ไห้พ่ีน้องประชาชนครับท่านประธาน 3 ทางออกครับท่านประธาน
ครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ก่อนที่ประชุมนะครับจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติผมขอเชิญท่านเลขา 

นับองค์ประชุมครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี มีท่านสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

แห่งนี จ านวนทั งสิ น 20 ท่านรวมทั งท่านประธานสภาด้วยครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ   20 ท่านนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นขอ 

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระท่ี 1 ยกมือครับ 

    19 ท่านนะครับ มีสมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระ
ที่ 1 ยกมือครับ 
-ไม่มี 
งดออกเสียง 1 ท่านนะครับ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ  
2564 นะครับ  
 
ครับเมื่อสภารับหลักการแล้วให้ประธานสภาส่งร่างให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 1. 
ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
2. ตาย 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั นสิ นสุดลง 
4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
เสร็จสิ นลง 
5. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ซ่ึงรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี 2563 ชุดเดิม
ประกอบด้วย  
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1. นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ประธาน 
2. นายสุรพงษ์  พลซื่อ  กรรมการ 
3. นายราเมศร์  เลิศล  า  กรรมการ 
4. นายคงเดช เฉิดสถิตย์  กรรมการ 
5. ดต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ กรรมการ 
6. นายอุทัย  แก้วกล้า  กรรมการ 
7. นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 
ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได้พ้นจากหน้าที่ตามข้อ 4 ก็คือเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นขึ นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ นลงค่ะ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมี 2ประเภทตามข้อ 103 1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 2. คณะกรรมการ
วิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ส าหรับวิธีเลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามข้อ 107 1. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะกรรมการได้แก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ถ้าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 3. ถ้า
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 4. การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่
จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 5. ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 
มาบังคับการเลือกคณะกรรมการให้ด าน าเนินการเลือกทีละคนจนครบ 6. ในการ
เลือกคณะกรรมการถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเข้ารับต าแหน่งละ 
1 คน ถือว่าผู้นั นได้รับเลือกตามข้อ 14 ค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานสภาค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขนุการสภาครับ ก่อนที่จะมีการเลือกคณะกรรมการ 

ร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกทั งหมดนะครับ 
ผมขอหารือกับท่านสมาชิกว่าตามระเบียบแล้วการเลือกคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนผมขอหารือกับท่านสมาชิกสภาว่าจะเลือกกี่ท่านครับ เชิญ
ท่านสมาขิกครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ   กราบเรียนครับท่านประธานครับผมเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ อ าเภอเมืองครับ  

ท่านประธานครับที่ผ่านมาเราท าหน้าที่กันด้วยความสมบูรณ์มาตลอดในต าแหน่ง
ที่ว่างมี 7 ท่านครับ ผมขอเสนอ 7 ท่านครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านเกรียงศักดิ์ เสนอ 7 ท่านนะครับ ผมขอผู้รับรองครับ ท่านวิรมณ์ศักดิ์  

วงศ์ธิเบศร์ ท่านวิรัตน์ ภูต้องใจ นะครับ 2 ท่านถือว่ามีคณะกรรมการแปรญัตติมี 
7 ท่านนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับเชิญครับ ถ้าไม่มี
นะครับ ท่านเกรียงศักดิ์ เสนอ 7 ท่านนะครับ ล าดับต่อไปเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ให้ท่าน
สมาชิกได้เสนอคณะกรรมการทีละคนทีละท่านนะครับเชิญครับ เชิญท่าน 
วิรมณ์ศักดิ์ ครับ 
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ดต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ท่านประธานที่เคารพ ผม ดต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ จากอ าเภอนาคู  

ผมขอเสนอนางสุชาดา แต่งประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เขตอ าเภอร่องค าครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับขอผู้รับรองครับ 2 ท่านครับ ท่านอรรถพงษ์ โนนทวงษ์  ท่านเดชบดินทร์  

พยุงแสนกุล รับรองครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
กรรมการท่านแรกคือท่านสุชาดา แต่งประกอบนะครับ 

    ต่อไปนะครับคณะกรรมการแปรท่านที่ 2 นะครับ เชิญท่านอนันต์ จิตพันธ์ครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ครับผมขอเสนอท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านพูนศักดิ์ โพธิ์แท่น ท่านอุทัย แก้วกล้า ท่านวิรัตน์ ภูต้องใจ  

ครับ ท่านเกรียงศักดิ์ มีอะไรครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ท่านประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ อ าเภอเมืองครับท่านประธานครับการ 

ท าหน้าที่กรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณนี มีความส าคัญ แล้วก็ผมเข้าใจใน
ความปรารถนาดีกับเพ่ือนสมาชิกในการท าหน้าที่ตรงนี ผมคิดว่าผมท าหน้าที่มา
หลายปีหลายสมัยมาแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้เพ่ือนสมาชิกได้ท าหน้าที่ตรงนี บ้าง
ครับ ผมขอถอนครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสละสิทธินะครับ ถ้าท่านสละสิทธินะครับ เชิญท่านอนันต์ อีกครั งครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ในฐานะตัวกระผมเห็นท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฎิเป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นพ่ีใหญ่ 

นะครับ เพราะฉะนั นแล้วครับจะขาดท่านไม่ได้ครับ ห้ามปฏิเสธครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ครับนะครับท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ท่านวิรมณ์ศักดิ์ มีอะไร 

เชิญครับ 
 
ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ท่านประธานขอปรึกษาหารือหน่อยว่าท่านเลขาต้องชี แจงว่าในเมื่อเจ้าตัวเขา 

ไม่รับนี จะบังคับกันท าไม การท างานนี อย่าไปบังคับไม่ได้ผล ท่านคิดไปว่ายังไงว่า
เขาไม่รับแล้วยังไง คนที่มีความสามารถก็เยอะแยะไป 

 
ประธานสภาฯ   ไม่เป็นไรครับท่านให้ท่านเลขาได้ชี แจงเชิญท่านเลขา 
 
ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วขนาดผมไม่อยู่ก็ยังไม่รับผม ใครไม่อยู่ในห้องก็ 

ยังไม่รับวุ่นวายไปหมด อันนี เขาว่าเขาไม่รับก็คือไม่รับท่านประธานจะว่าอย่างอ่ืน
ได้ยังไงครับ 
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ประธานสภาฯ   ไม่เป็นไรให้ท่านเลขาได้ชี แจงครับเชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะค่ะ  

ตามท่ีท่านได้เสนอคณะกรรมการท่านที่ 2 คือท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ท่านขอ
ถอนตัวซึ่งท่านประธานสภาก็ต้องขอมติจากท่ีประชุมค่ะว่าจะให้ท่านถอนหรือไม่
ถอนค่ะขอบคุณค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขานุครับ ขอมติในที่ประชุมนะครับ ให้ท่านเกรียงศักดิ์ ถอนตัว 

หรือไม่ครับขอมติครับ 
 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  ท่านประธานครับระเบียบข้อไหนอ่านให้ดูหน่อยครับ ไม่ใช่คิดเองนะครับ 

การประชุมสภามีข้อบังคับ อ่านระเบียบข้อไหนครับ  
 
ประธานสภาฯ   เชิญทา่นเลขาได้ชี แจงอีกครั งครับเชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ซึ่งถ้าตามระเบียบก็ไม่ได้กล่าวไว้นะค่ะ ว่าถ้าท่านสมาชิกขอถอนตัวต้อง 

ท าอย่างไรค่ะ ซึ่งมีการขัดแย้งในที่ประชุมดิฉันก็เลยเสนอว่าต้องเห็นควรที่จะต้อง
เป็นมติค่ะ 

 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  ขออนุญาตครับถามว่ามตินี  บังคับคนได้ ผมถามกลับหน่อย ผมปวดเยี่ยว 

ผมไม่รับแล้วจะเอามติบังคับผมได้ยังไง เอาหลักง่าย ๆ เจตนาง่าย ๆ  หลัก
ธรรมชาตินี่แหละ เพราะฉะนั นถึงไม่มีกฎระเบียน มติไม่สามารถจะบังคับเขาจะ
ท าหรือไม่ท าก็ได้ขอบคุณครับ 

 
ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ท่านประธานครับเขาว่าแล้วเขาไม่พร้อมก็อย่าบังคับเขาผมว่าต่อไป 

ต้องเตรียมไว้มากกว่านี หน่อยนะครับ 
 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านเกรียงศักดิ์เชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ  เรียนท่านประธานครับผมเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด อ าเภอเมืองครับ ท่านประธานครับจริง ๆ แล้ว ชื่อผมเกรียงศักดิ์ พัน
โกฎิ ไม่ใช่ตัวปัญหานะครับ ท่านประธานครับ ผมก็ขออนุญาตถอนด้วยเหตุผม
เพราะว่าอยากจะให้เพ่ือนสมาชิกได้ท าหน้าที่ตรงนี บ้าง ในแต่ละปีการท าหน้าที่
แปรญัตติร่างงบประมาณ คือความส าคัญครับ แล้วก็ขอบคุณในความปรารถนาดี
ของท่านอนันต์ ที่ต้องการให้ผมท าหน้าที่ตรงนี เข้าใจผมเรื่องการท าหน้าที่ของผม
แต่ว่ามาในครั งนี ผมขออนุญาตเพ่ือนสมาชิกว่าขอให้ผมขอถอนครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณครับ ไม่เป็นไรครับท่านไม่รับไม่เป็นใรนะครับ เชิญท่านสมาชิก 

เสนอกรรมการคนที่ 2 ครับ เชิญท่านวุฒิศักดิ์ พลเสนาครับ  
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นายวุฒิศักดิ์ พลเนา  ครับท่านประธานคือ ขออนุญาตยกมานิดหนึ่งนะครับพอดีในเมื่อผู้เสนอ 

ชื่อใครก็แล้วแต่ในทีนี ถ้าเขาไม่รับในความคิดส่วนตัวผู้เสนอกับผู้นั นตกไป ในเมื่อ
ตกไปคนที่เสนอไม่สามารถจะเสนอเป็นคนต่อไปได้นอกจากคนอ่ืนจะเสนอชื่อคน
ต่อไปล าดับที่ 2 อันนี ผมเสนอคนใหม่นะครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับท่านเสนอคนต่อไปครับ 
 
นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา  ครับท่านบุณส่ง โชติไสว ครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านวรากรณ์ ภูอาภรณ์ ท่านสุรพงษ์ พลซื่อ เสนอท่านบุญส่ง  

โชติไสวครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับเชิญครับ ถ้าไม่มีนะ
ครับ กรรมการท่านที่ 2 คือ ท่านบุญส่ง โชติไสวครับ 

    ต่อไปนะครับ เชิญท่านเสนอคณะกรรมการท่านที่ 3 ครับ เชิญท่านเดชบดินทร์ 
พยุงแสนกุล เชิญครับ 

 
นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล ท่านประธานที่เคารพครับผมเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล ผมขอเสนอนาอรรถพงษ์  

โนนทวงษ์ จากอ าเภอห้วยเม็กครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ สองท่านนะครับ ท่ายวิรัตน์ ภูต้องใจ และท่านพูนศักดิ์  

โพธิ์แท่น นะครับรับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
หรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่านายอรรถพงษ์ โนนทวงษ์ เป็นกรรมการ 
คนที่ 3 ครับ 

    เชิญสมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 4 ครับเชิญครับ เชิญท่านอนันต์  
อรรคเศรษฐังครับ 

 
นายอนันต์ อรรคเศรษฐัง  ท่านประธานที่เคารพผมอนันต์ อรรคเศรษฐัง จากอ าเภอสมเด็จ ผมขอเสนอ 

ท่านราเมศร์ เลิศล  า จากอ าเภอเขาวงครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านคงเดช เฉิดสถิตย์ นะครับ ท่านประสิทธิ์ อาจบรรจง  

นะครับ มีสมาชิกท่านมดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนครับเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่า 
ท่านราเมศร์ เลิศล  า เป็นกรรมการคนที่ 4 ครับ 

 
    เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการท่านที่ 5 ครับ เชิญครับ ท่านประสิทธิ์  

เชิญครับ 
 
นายประสิทธิ์ อาจบรรจง  ผมประสิทธิ์ อาจบรรจง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

อ าเภอกมลาไสย ขอเสนอท่านสุรพงษ์ พลซื่อ ครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล ท่านวิรัตน์ ภูต้องใจ  
นะครับรับรองครบนะครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านสุรพงษ์ พลซื่อ จากกุฉินารายณ์ เป็นกรรมการคนที่ 5  
นะครับ 

    เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ เชิญครับ  
เชิญท่านสุรพงษ์ ครับ 

 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  ผมสุรพงษ์ พลซื่อในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเสนอ 

ท่าน อุทัย แก้วกล้าครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านเกรียงศักดิ พันโกฎิ ท่านวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์นะครับ  

ครบครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับถือว่า
ท่านอุทัย แก้วกล้า จากอ าเภอฆ้องชัย เป็นกรรมการแปรคนที่ 6 ครับ 

    เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการคนที่ 7 เชิญครับ เชิญท่านอุทัยครับ 
 
นายอุทัย แก้วกล้า  ครับผมอุทัย แก้วกล้าขอเสนอคงเดช เฉิดสถิตย์ครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านคงเดช มีอะไรครับ 
 
นายคงเดช เฉิดสถิตย์  ท่านประธานครับผมคงเดช เฉิดสถิตย์ ท่านประธานครับด้วยเหตุผลหลาย 

ประการครับท่านประธาน 1 ก็คือเป็นมาหลายสมัยครับท่านประธาน ก็เลยอยาก
ให้เพ่ือนสมาชิกที่ยังไม่เคยได้เป็น หรือว่ามีความประสงค์ที่จะเป็นที่จะท าหน้าที่
อันทรงเกียรตินี เพื่อพ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ผมขอถอนครับท่าน
ประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านถอนนะครับ เชิญท่านสมาชิกอีกครับนะครับคณะกรรมการแปรคนที่ 7  

นะครับท่านเสนอนะครับ เชิญท่านคงเดชครับ 
 
นายคงเดช เฉิดสถิตย์   ผมคงเดช เฉิดสถิตย์ ผมขอเสนอท่านวุฒิศักดิ์ พลเสนาครับท่านประธานครับ 
 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวุฒิศักดิ์ครับ 
 
นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับ ผมต้องขอบคุณจริง ๆ ผมขอสละสิทธิครับผม 
 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรคนที่ 7 ครับ เชิญท่านวิรมณ์ศักดิ์ 

ครับ 
 
ดต.วิรมณ์ศักดิ์ วงษ์ธิเบศร์ ท่านประธานครับ ผมวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ จากนาคู ขอเสนอท่านอนันต์  

จิตพันธ์ครับ  
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ประธานสภาฯ   ท่านอนันต์ เชิญครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ครับผมมีเหตุผลหลายอย่างครับ ผมอยากขออนุญาตเสนอต่อเลยครับ 
 
ประธานสภาฯ   ไม่ต้องได้ครับขออนุญาตพัก 5 นาทีครับ ให้ท่านคุยกันก่อน 

การประชุมนะครับ เหลือท่านเดียวครับ เชิญท่านอนันต์ครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ครับผมขอเสนอท่านวิรัตน์ ภูต้องใจครับ 
 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวิรัตน์ครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิรัตน์ ภูต้องใจ อ าเภอสมเด็จขอสระสิทธิ 

นะครับ ในช่วงนี ปีนี ผมก็ยังด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานสภาอยู่นะครับ ส่วน
หนึ่งก็อยากจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ร่วมในคณะกรรมการท างานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ครับท่านประธานครับขอถอนครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขออนุญาตก่อนที่ประชุมนะครับ ให้ท่านสมาชิกสภาท่านได้ตกลงกันก่อน 

นะครับค่อยเสนอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการวุ่นวายในการประชุม 
พัก 5 นาทีครับ 
เข้าระเบียบวาระการประชุมต่อนะครับ เชิญท่านสมาชิกสภาครับได้เสนอชื่อ 
คณะกรรมการท่านที่ 7 นะครับ เชิญท่านถ้าท่านไม่เสนอนะครับเชิญท่านเกรียง
ศักดิ์ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  กราบเรียนท่านประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ อ าเภอเมืองครับ จริง ๆ  

แล้วที่ผมเสนอไปนี ไม่เกิน 7 ท่านนะครับ 6 ท่านเท่านั นก็น่าจะได้ขอบคุณครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อคนที่ 7 นะครับ  

เชิญท่านอรรถพงษ์ครับ 
 
นายอรรถพงษ์ โนนทวงษ์ ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอรรถพงษ์ โนนทวงษ์ สมาชิกสภา  

อ าเภอห้วยเม็กครับ ขอเสนอท่านประสิทธิ์ อาจบรรจงครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ท่านสุรพงษ์ พลซื่อ ครบครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรท่านที่ 7 เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่านประสิทธิ์ อาจบรรจง จากอ าเภอกมลาไสย เป็นกรรมการ 
คนที่ 7 นะครับ 

 
ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกคระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี 
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งบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 
    1. นางสุชาดา แต่งประกอบ 
    2. นายบุญส่ง  โชติไสว 
    3. นายอรรถพงษ์ โนนทวงษ์ 
    4. นายราเมศร์ เลิศล  า 
    5. นายสุรพงษ์ พลซื่อ 
    6. นายอุทัย แก้วกล้า 
    7. นายประสิทธิ์ อาจบรรจง 
    เชิญท่านเลขานุการสภาครับเชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ 109 การนัดประชุมแล้วเปิด
ประชุมครั งแรกเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภท้องถิ่น เพ่ือให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการ จากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั น ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการชี ขาด ดังนั นในฐานะเลขานุการสภาจึงขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติหลังจากเลิกประชุมแล้วดิฉันขอนัดประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือด าเนินการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
กรรมการค่ะขอบคุณค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขานะครับ ที่ได้ชี แจงข้อระเบียบนะครับ เมื่อได้คณะกรรมการ 

แปรญัตติแล้วผมขอหารือในที่ประชุมแห่งนี ว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติและวันแปรญัตติเป็นกี่วันยื่นได้ตั งแต่วันเวลาใดถึงวันเวลาใด และสถานที่วัน
แปรญัตติซึ่งตามระเบียบก าหนดระยะเวลาเสนอไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เชิญท่าน
สมาชิกสภาได้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติวันเวลาและสถานที่ เชิญครับ 
เชิญท่านราเมศร์ครับ 

 
นายราเมศร์ เลิศล้ า  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ท่าน 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการนะครับ ผมนายราเมศร์ เลิศล  า  สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอเขาวง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขอเสนอว่าวันรับค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งแต่วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ และวันแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตั งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.- 
18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครับท่านประธานครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองครับ ท่านสุรพงษ์ พลซื่อ ท่านอรรถพงษ์ โนนทวงษ์ ครบครับ  
มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมได้เห็นชอบตามญัตติที่ท่านราเมศร์ เลิศล้ าได้เสนอนะ
ครับตามญัตติที่ท่านรามศร์ เสนอนะครับ วันรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และวันแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.- 18.00 
น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเสร็จแล้วจะได้น าร่างข้อบัญญัตินั น 
เข้ามารายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์นะครับ เพื่อที่ประธานสภาจะได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภานะครับไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณานะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ  

เชิญท่านวิรัตน์ ครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เคารพครับ ผมวิรัตน์ 

ภูต้องใจ อ าเภอสมเด็จ ท่านประธานครับวันนี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ ผมจึง
อยากจะน าเรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารครับ ด้วยปีนี ก็เช่น
เคยนะครับ ถนนสายบ้านอู้ ต าบลมหาชัยถึงบ้านบัวสามัคคีต าบลแซงบาดาล เกิด
ปัญหาอย่างหนักหน่วงก็คือมันเป็นถนนถ่ายโอนเดิมมาแล้วก็เป็นทางลาดยางมา
หลายปีแล้วครับท่านประธาน ใช้งานมาจนวันนี มันเกิดความช ารุดเสียหาย ตอนนี 
ผมเห็นในร่างแล้วว่ามีการที่จะด าเนินการซ่องแซมแก้ไขนะครับตั งไว้ 2 ล้าน 9 
ครับแตว่ันนี ท่านประธานกว่าที่จะน าข้อบัญญัติมาใช้ได้กว่าเงินจะมาตามรอบไตร
มาส จึงอยากจะน าเรียนต่อท่านประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารครับตอนนี ทั ง
หนังสือเพ่ิงร้องทุกข์ด้วยวาจา ทั งลงเฟสบุคด่ามันมีเยอะแยะมากมายจึงอยากจะ
ให้ท่านประธานสภานะครับผ่านไปยังท่านผู้บริหารก่อนที่งบประมาณปี 64 จะได้
ใช้เรายังมีเงินสะสมที่ยังเหลืออยู่ในปี 63 ยังไงช่วยบรรเทาทุกแก้ไขปัญหาเรื่องนี 
ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวอ าเภอสมเด็จด้วยนะครับท่านประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวุฒิศักดิ์ พลเสนาครับ 
 
นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา  ขออนุญาติแป๊บเดียวนะครับ ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติครับ คือเมื่อกี ท่านประธานครับ คือผมอยากปรึกษา อยากให้มีผู้รู้จริง 
ๆ ขออนุญาตวกกลับไปนะครับเมื่อกี  ระเบียบข้อบังคับประมาณ 100 กว่าข้อ 
แล้วเราก็จ าผิดจ าถูก ผมไม่โทษใครนะครับ ผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับ ท่าน
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ประธานก็ไม่แม่นต้องยอมรับเลยว่าท่านประธานไม่แม่นข้อบังครับ ท่านเลขาก็
แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับ ท าให้เกิดปัญหานะครับเพี ยนครับ ถึงไม่มีข้อยุติ ตาม
ข้อ 5 มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเมื่อปัญหาวินิจฉัย ต้องส่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอ แต่ในกรณีนี มันต้องจ าเป็นต้องส่งหรือไม่อย่างไรผมไม่ทราบ ผมถึง
อยากให้มีนิติกร นะครับผู้รู้จริง นิติกรมาไหมครับ ส านักปลัดไม่มานะครับ หรือผู้รู้
ก็ได้ท่านปลัดก็ผู้รู้ท่านต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับที่สภาแห่งนี  จะลง
มติจะรับหลักการหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องดูระเบียบให้ชัดเจนนะครับเสียหาย
นะครับพอมาฟ้องประธานคนแรกและสมาชิก 24 ท่านนะครับ ต้องรับผิดชอบ
สภาแห่งนี ศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสุรพงษ์ พลซื่อครับ 
 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  ขออนุญาตครับก่อนที่จะพูดต่อไป ด้วนความเห็นแล้วขอเสนอเป็นแนวคิด 

ผมก็ไม่ดูระเบียบนะครับ แต่ความจริงแล้ว 1 จ าได้แม่น ๆ ถ้าเสนอชื่อบุคคลที่ไม่มี
อยู่ในที่ประชุมไม่ได้ อันนี อันที่ 2 ถ้าเสนอชื่อแล้วข้อเท็จจริงขออนุญาตเอ่ยนาม
เสนอท่านเกรียงศักดิ์ มีผู้เสนอถูกต้องแต่ยังไม่ลงมติ ขณะเดียวกันยังเมื่อไม่ลงมติก็
แสดงว่ามีแต่ผู้รับรอง แต่เมื่อท่านเกรียงศักดิ์ลุกขึ นมาขอสละสิทธิ แล้วท่าน
ประธานบอกว่าสละสิทธิไม่ได้แล้วท่านอนันต์บอกว่าต้องเป็น ก็บอกท่านประธาน
ก็บอกว่าให้ลงมติเพ่ือให้ท่านเกรียงศักดิ์ เพราะฉะนั นเรายังไม่ได้ลงมติรับท่าน
เกรียงศักดิ์เป็นคณะกรรมการเลยเพียงแต่มีผู้รับรองแล้วก็อยู่ในขั นตอนต่อไปว่า
ใครจะเสนอบุคคลอ่ืนขึ นมาหรือไม่ยังไม่ถึงขั นนั น ท่านเกรียงศักดิ์สละสิทธิก็จบไป
เพราะฉะนั นเมื่อเขาถอนแล้วเขาไม่พร้อมที่จะท างานด้วยสาเหตุประการใดทั งปวง
หรืออาจจะป่วยอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าข้อเสนอนั นตกไป ก็ตกไป คือจบมันจะมามติ
อะไรอีกละหลักง่าย ๆ ไปดูเถอะครับข้อบังคับถึงแม้ว่าผมไม่ได้อ่านข้อบังคับนะแต่
ใช้หลักง่าย ๆ ในการพิจารณา ประเด็นที่ 2 ขอบัญญัติตรงนี ฝากผู้บริหารไปว่าผม
อยากจะให้น าโครงการไฟฟ้าสู่ไร่นาเพราะเป็นนโยบายช่วยเกษตรอีกด้านหนึ่งเพ่ือ
จะเพ่ิมรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ได้อย่างมั่นคงและถาวรขอบคุณ
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับเพ่ือน ๆ สมาชิกท่ีเป้นห่วงนะครับ ครับในการประชุมสภาทุกครั ง 

นี เลขาสภาจะเป็นคนตรวจ จะเป็นคนดูกฎระเบียบผมประธานสภาจริง ๆ ผมก็ไม่
แม่นระเบียบนะครับ แต่ว่าทุกครั งมันต้องมีที่ปรึกษาก็คือเลขาสภา นะครับ ถ้าผม
ไม่เข้าใจผมจะได้ถามท่านเลขาสภาตลอดขอบคุณท่านสมาขิกที่เป็นห่วงขอบคุณ
ครับ ระเบียบวาระอ่ืน ๆท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ เชิญ
ท่านอนันต์ ครับ 

 
นายอนันต์ จิตพันธ์  เรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายอนันต์  

จิตพันธ์ สจ.เขตอ าเภอนามนครับ ครับท่านประธานที่เคารพครับอันนี ก็ถือว่าเรา
ได้แต่งตั งคณะกรรมการแปรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีแต่คนที่มี
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ความรู้ความสามารถนะครับส าหรับผมนะครับผมขอฝากไว้ส่วนหนึ่งนะครับ 1. 
คณะกรรมการแปรครับเวลาผมมาขอช่วยเหลือใน อบจ. มีหน่วยงานเดียวคือกอง
ช่าง เวลาผมบอกว่ารถปรับเกรดเราก็มาเดือดร้อนแต่กองช่าง งบที่จะซื อเครื่อง
เจาะน  าก็อยู่ที่กองช่างอันนี ผมขอฝากไว้ว่าอยากตัดกองช่างได้ไหมนะครับ ถ้า
อย่างนั นไม่ได้นะครับเพราะท่านบอกว่าจะซื อเครื่องเจาะมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าตัด
ออก ถ้าในกรณีสมมติว่าอ าเภอผมมันมีบ่อหนึ่งหรือสองบ่อเกิดเราไปขอเพ่ิมมันไม่
มีงบเพราะว่าคณะกรรมการแปรตัดออก นะครับอันนี ผมอยากให้ฝากไว้ด้วยกับ
คณะกรรมการแปรไว้นะครับขอฝากไว้ส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนที่ 2 ทางด้าน
การศึกษาคือผมเป็นคนไปเรื่อย ๆ ผู้ง่าย ๆ ไปฉันน  าปานะกับเพื่อนฝูงนะครับที่
เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในสังกัดเรานะครับ คนบอกว่า ในโรงเรียนเรา
เดี๋ยวนี นักเรียนรถลงแล้วก็การศึกษาของเรามันก็มีส่วนที่ลดลงบ้าง ที่ผมขอฝากไว้
ว่าเงินที่มันเหลืออยู่ต่าง ๆ ฝากทางด้านการศึกษาผมอยากชี แนะที่ผมพูดเมื่อกี 
บอกว่าเอามาท าส่วนใดส่วนหนึ่งได้เอามาท าส่วนเป้นแรงกระตุ้นใจให้กับเด็ก
นักเรียนของเรา ถ้าอย่างนั นโรงเรียนเราไปไม่รอดครับ ไปอยู่กับเอกชนหมดครับ
เดี๋ยวนี เราต้องแข่งกับเอกชนครับ เอกชนเขามีถึง ม.6 แล้วเมื่อก่อนมี ป.4 ป.5 
เดี๋ยวนี มี ม.6 เลยครับ ขอฝากส่วนนี ไว้ครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฎิเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ พันโกฎิ  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ อ าเภอเมืองครับ  

ท่านประธานครับตามเพ่ือนสมาชิกได้กล่าวไปถึงประธานและท่านเลขาท่าน
ประธานครับผมมองว่าในฐานะท่านเป็นประมุขสภานี ท่านก็มีความส าคัญถ้าเราจะ
โทษว่าพ่อแม่เราเป็นไดโนเสาร์ เราก็เป็นลูกไดโนเสาร์ครับท่านประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  

ถ้าไม่มีนะครับส าหรับวันนี นะครับเราก็ประชุมมาพอสมควรแล้วผมขอนัดประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั งที่ 7 ประจ าปี 2563 เป็นวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วันนี ขอเลิกประชุมครับ 

 
เลิกการประชุม     18.00  น. 
 


